

เอกสาร วรรณคดี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารนับว่าเป็นตัวจักรหรือกลไกสำคัญของกาการค้าในองคการ  
 นิคมบริหารที่ดินจะคงรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะนำ  
 มาซึ่งความสำเร็จขององคการ ซึ่งสำคัญของการบริหารงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้ ก็  
 คงขึ้นอยู่กับตัวบุคคลากรที่ร่วมกันดำเนินงานทุกคน ในองคการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ไม่  
 วาจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ย่อมจะต้องมีเป้าหมายในการดำเนินงานด้วยกันทั้งนั้น ถ้า  
 เป็นการบริหารธุรกิจก็มุ่งที่จะดำเนินงานเพื่อที่จะให้กำไรเพื่อผลตอบแทนที่มีถึงคุณภาพและ  
 ปริมาณดำเนินการบริหารราชการก็มุ่งที่จะบริการประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว  
 หรือให้ได้รับประโยชน์สุขมากที่สุด หรือดำเนินการบริหารการศึกษาก็มุ่งที่จะผลิต  
 เยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความสามารถเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ จุด  
 มุ่งหมายขององคการหรือหน่วยงานมักจะถูกรวมอยู่ในแผนงานหรือโครงการขององคการ  
 หรือหน่วยงานนั้น ๆ ผู้บริหารคงพยายามทุ่มเทความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มา  
 ซึ่งความสำเร็จตามจุดหมายที่ตั้งเอาไว้

การที่จะบริหารงานให้บรรลุจุดหมายนั้น ผู้บริหารจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์  
 ในการบริหารเป็นอย่างดี เพราะว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงกิจกรรมที่  
 ผู้บริหารจะกระทำเพียงคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนจะทำให้ประสบ  
 ความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ซึ่งผู้ร่วมงานแต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไป  
 ทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัด ความกตริเริ่มสร้างสรรค์ ความแตกต่าง  
 ในลักษณะเหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในตัวบุคคลากรในหน่วยงาน ซึ่งเป็น  
 หน้าที่ของผู้บริหารที่จะนำกระบวนการบริหารมาใช้เพื่อที่จะกระตุ้นและจูงใจให้บุคคลากร  
 เหล่านั้นร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคการได้

เมธี ปิณฑนานนท์ โทกกล่าวถึงมโนทัศน์ของผู้บริหารกับหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 (วารสารอาชีวศึกษา 2527 : 61-62) ว่า

ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาระดับวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย

อาชีวศึกษา โรงเรียนสารพัดช่าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษา บ่อมจะ  
 ต้องมีโน้ตส์ตรงกันในการบริหารงานสถานศึกษาอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

1. มโนทัศน์ที่สถานศึกษาของทมิฐานะสำคัญของสังคมคือ สถานศึกษาได้  
 ได้รับความคาดหวังในบทบาทและหน้าที่จากบุคคล ผู้ปกครอง ประชาชน ที่จะให้สถานศึกษา  
 มีฐานะสำคัญของสังคม 3 ฐานะด้วยกันคือ

1.1 ฐานะเป็นองค์การ (Organization) ที่ประกอบด้วยบุคคล  
 ทำงานเป็นคณะ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะสร้างและพัฒนาเยาวชน หรือผู้เรียนให้เป็น  
 สมาชิกที่ดีของสังคม และให้มีความสามารถทั้งด้านอาชีพและอื่น ๆ ทั้งนี้สถานศึกษาจึง  
 ต้องมีการจัดการหรือบริหารงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงด้วย

1.2 ฐานะเป็นสถาบันทางสังคม (Social Institution) คือ  
 ได้รับความไว้วางใจจากสังคม ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบคอบเยาวชน

1.3 ฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ (Instruments for  
 Developments) สถานศึกษาเป็นที่ให้การศึกษแก่เยาวชน จึงต้องเป็นเครื่องมือ  
 ของรัฐในการพัฒนาประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะคงบริหารวิชาการให้มี  
 ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่จะไปพัฒนาประเทศได้

2. มโนทัศน์ที่รัฐและเข้าใจในสาระสำคัญของหลักสูตรอาชีวศึกษา ผู้บริหาร  
 จะคงบริหารหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ

นั่นคือ ผู้บริหารสถานศึกษาคำนอาชีวศึกษาจะคง เป็นผู้ที่มีคุณภาพก็จะต้องมี  
 มโนทัศน์ในงานของตน มีทักษะในการจัดหลักสูตรและโปรแกรมทางอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี  
 มีทักษะความมนุษยสัมพันธ์ที่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงกับหน่วยงานต่าง  
 ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน กับบุคลากรภายในสถานศึกษา รวมทั้งกับผู้ปกครองและ  
 ประชาชนในท้องถิ่น และประการสำคัญคือ ผู้บริหารจะคงมีทักษะในการบริหารงานของ  
 สถานศึกษาอย่างดี จึงจะเป็นการเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารอย่างดียิ่ง

#### ความหมายของการบริหารการศึกษา

กัญโฑ สาร (2526 : 2) ได้สรุปความหมายของคำว่า การบริหาร  
 การศึกษาไว้ดังนี้

การบริหารการศึกษาคือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดำเนินการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน เช่นความสามารถ นิสัยคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในด้านการสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

บทพงษ์ บุญจิตราคูญ์ (2527 : 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาดังนี้

การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดำเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคม ในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมใหม่ของคนบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดำเนินชีวิตอยู่

แฮริส ( Harris 1960 : 19) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารการศึกษา ว่า

การบริหารการศึกษาคือกระบวนการในการสร้างบุรุษภาพแห่งความสามารถของบุคคล และการนำประโยชน์จากวิสัยทัศน์ต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และในการนี้ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาบุรุษของชาติเท่านั้น แต่ยังมีมุ่งให้การพัฒนาคณากรต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วย

กู๊ด ( Good 1973 : 14) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารการศึกษาไว้ 2 นัยคือ หมายถึง การอำนวยการ การควบคุม และการดำเนินกิจการเกี่ยวกับภาระหน้าที่ทั้งหมดของโรงเรียน รวมถึงงานคณากรต่าง ๆ ด้วยลักษณะหน้าที่ทั้งหลายของโรงเรียนนั้นจะค่อนข้างถึงตงันปลายในการศึกษานั้นเป็นหลักในการพิจารณา

กับหมายถึงการควบคุมและการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของการบริหารโรงเรียน อันเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีทางการสอน เช่น เรื่องเกี่ยวกับตัวครู นักเรียน โครงการเรียน การสอน กิจกรรมต่าง ๆ หลักสูตร อุปกรณ์การสอน และการแนะแนวเป็นต้น

จากคำกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษาหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดำเนินการ เพื่อพัฒนาสังคมของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม โดยนำเอาทรัพยากรการบริหาร มาประกอบการทำงานกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารการศึกษาเป็นการนำเอาทฤษฎีการบริหารทั่วไปมาประยุกต์ใช้รวม กับหลักและวิธีการจัดการศึกษา การบริหารการศึกษาจึงแตกต่างจากการบริหารแขนงอื่น ๆ ตรงที่มุ่งหมายของการบริหารแขนงอื่น ๆ มักจะมุ่งที่ผลกำไรเป็นสำคัญ แต่การบริหาร การศึกษามุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ วิจิตร ศรีสอน (2523 : 45-46) ให้ ความเห็นว่า ระบบบริหารการศึกษาแตกต่างจากระบบบริหารอื่น ๆ 4 p's คือ

1. Purpose ความมุ่งหมาย ระบบบริหารการศึกษาเป็นระบบ Non-Profit Organization ไม่หวังผลกำไรที่มาในรูปวัตถุ แต่มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงาม ในด้านต่าง ๆ ที่เขาควรจะได้เจริญงอกงาม

2. People บุคคลทั้งฝ่ายผู้บริหารและผู้รับบริการจะแตกต่างไปจาก ระบบบริหารอย่างอื่น ผู้รับบริการส่วนมากจะเป็น "ผู้เยาว์" ที่ยังไม่มีรายได้ เป็น ผู้ที่ยังไม่ไ้ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน ส่วนคุณสมบัติของผู้ให้บริการก็ควรมีคุณลักษณะ นิสัย เจตคติ แตกต่างไปจากอาชีพอื่น

3. Process เมื่อมีวัตถุประสงค์ต่างกัน บุคคลต่างกัน กรรมวิธีในการ ดำเนินงานก็ต่างกัน การถ่ายทอดความรู้ การจัดโรงเรียน ฯลฯ เป็นกรรมวิธีที่ หน่วยงานอื่นนำไปใช้ไม่ได้ ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาโดยเจตนาจึงไม่สามารถให้บริการได้ ก็เท่าที่ควร

4. Product ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ในทาง  
อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่น เพราะผลิตภัณฑ์ของสถาบันทางการศึกษาคือคุณลักษณะ  
ที่เด็กได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

จากความแตกต่างของระบบบริหารการศึกษากับระบบบริหารสาขาอื่นนั้น ถ้า  
เป็นการบริหารธุรกิจก็มุ่งที่จะดำเนินงานเพื่อให้ได้กำไรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ  
ถ้าเป็นการบริหารราชการก็มุ่งที่จะบริการประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วหรือ  
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด หรือถ้าเป็นการบริหารการศึกษาก็มุ่งที่จะผลิตเยาวชนของชาติ  
ให้มีความรู้ ความสามารถเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นบุคลากรที่ให้  
บริการทางการศึกษาจึงควรจะเป็นบุคคลที่แตกต่างโดยการศึกษาอบรมกับคนที่มาจาก  
ระบบอื่น

#### กระบวนการบริหารการศึกษา

กระบวนการทางการบริหารเป็นแนวทาง เทคนิค หรือวิธีการ ที่ผู้บริหารใช้  
ในการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ผู้บริหารการ  
ศึกษาในทุกครั้งที่ปฏิบัติงานจะต้องอยู่กับกระบวนการบริหารอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่  
เราลืมคิดไปว่าขณะที่เราปฏิบัติและดำเนินการนั้น กระบวนการต่าง ๆ ได้ดำเนินไปพร้อม  
กับเราด้วย เราควรจัดลำดับก่อนหลังอย่างไร กระบวนการอะไรที่สัมพันธ์กัน แล้วเรา  
จึงกระทำในรายละเอียดจนเป็นเหตุให้กระบวนการอย่างอื่นต้องผิดพลาด อ้าซ่าได้ หรือ  
บางครั้งเราลืมกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย จนทำให้เกิดอุปสรรคในการบริหาร  
งานต่อไป ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความจำเป็นที่จะทราบบรรยากาศกระบวนการบริหารไว้ให้แม่น และให้  
รู้ความสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านั้น เพื่อจะได้เลือกวิธีใดถูก เปรียบเสมือนผู้บริหาร  
เมื่อยืนอยู่บนยอดเขา ถ้าเราหันหน้าไปทางทิศทางหนึ่ง อาจจะได้เห็นภาพปรากฏที่เชิงเขา  
มีความแตกต่างกัน ถ้าเรามองดูเพียงข้างเดียว เราอาจจะวาดภาพและมองเห็นความ  
สำคัญของบริเวณรอบเชิงเขาได้ไปก็ได้อีก เช่น ถ้าเรามองเชิงเขาค้นตะวันออก เราจะ  
เห็นว่าไม่มีต้นไม้หน้าหุบ มีต้นไม้บานาชนิด แคตามองทางคันทันตะวันออก อาจจะได้เห็นทุ่งนา

หุงต้ม แคม็องมองไปทิศเหนือ เราอาจจะเห็นหมู่บ้านและโรงงาน แคม็องมองไปทางทิศใต้อาจจะเห็นทะเลสาบ ดังนั้นผู้บริหารควรจะมองดูให้รอบกวเราเสียก่อน ก่อนที่จะอธิบายภาพพจน์ว่ารอบเชิงเขานั้นเป็นเหมือนภาพคานโลกคามหนึ่งที่เราเห็น และให้ความสำคัญของคานนี้คานนี้ ดังนั้นเราควรจะหาความเข้าใจว่ากระบวนการบริหารที่สอดคล้องในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง (นพพงษ์ บุญจิครากุลย์ 2527 : 39)

สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหารมาเป็นองค์ประกอบเพื่อให้เกิดระบบในการบริหารงานที่มีระเบียบ เพราะระบบของการบริหารเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

กระบวนการในการบริหารหรือวิธีทางปฏิบัติในการบริหารนั้น ได้มีผู้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักและวิธีบริหารงานไว้เป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วทฤษฎีการบริหารจะประกอบด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม ทฤษฎีที่คำนึงถึงผลผลิตของสถาบัน ทฤษฎีการบริหารที่ยึดถือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีบริหารเหล่านี้จะแยกย่อยออกไปตามแนวความคิดของนักวิชาการแต่ละคน ในที่นี้จะได้นำแนวความคิดทั้งหลายในรูปของกระบวนการบริหาร

ผู้ที่ได้เสนอต้นเค้าความคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารคือ ฮองรี ฟ้าโยซ (Henri Fayol) วิศวกรและนักวิชาการชาวฝรั่งเศส ได้วิเคราะห์องค์ประกอบมูลฐานของการบริหารว่ามี 5 ประการคือ

1. การวางแผนงาน ( To plan )
2. การจัดหน่วยงาน ( To organize )
3. การบังคับบัญชา ( To command )
4. การประสานงาน ( To coordinate )
5. การควบคุม ( To control )

ศาสตราจารย์ ลูเธอร์ กุลลิก ( Luther Gulick) และ ศาสตราจารย์ ลินดอน เออวิก (Lyndall Urwick) ได้สรุปกระบวนการบริหารไว้ใน " Paper on the Science of Administration" ในปี 1937 ว่า กระบวนการบริหาร



ประกอบด้วยกัน 7 ประการ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า " POSDCoRB Model"  
ไต่แก

1. P= Planning หมายถึง การวางแผนอันเป็นการคาดการณ์อนาคต ซึ่งจะต้องคำนึงถึงนโยบาย ( Policy) ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง  
สอดคล้องในการดำเนินงาน การวางแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการ  
และวิชาการ วิจัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วกำหนดวิธีการโดยถูกต้องอย่างมีเหตุผล  
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์

2. O= Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การให้เหมาะสม  
กับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงานเป็นกรม กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณงาน  
คุณภาพของงาน

3. S= Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้  
สอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่กำหนดไว้ หรือการจัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานให้เหมาะสม ( Competent man  
for Competent Job) รวมถึงการที่จะสร้างเสริมและสร้างไว้ซึ่งสัมพันธภาพในการ  
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย

4. D= Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอำนวยความสะดวก รวมทั้งการ  
ควบคุมและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นำ ( Leadership)  
มนุษยสัมพันธ์ ( Human relations) การจูงใจ ( Motivation) และการวินิจฉัย  
สั่งการ ( Decision making)

5. Co= Co-ordinating) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื่อการ  
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้  
การประสานงานดีขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือข้อร้องในการปฏิบัติงาน

6. R= Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน  
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดแรงใจให้ประชาชนทราบด้วย

7. B= Budgeting หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน การวางแผน หรือโครงการในการใช้จ่ายเงิน การบัญชี การควบคุมดูแล การใช้จ่ายเงิน หรือตรวจสอบบัญชีโดยรวมคอบและรัดกุม

ศาสตราจารย์ ชูบ กาญจนะประกร ได้เสนอว่า กระบวนการบริหารนั้น น่าจะเพิ่มนโยบาย (Policy) และอำนาจหน้าที่ (Authority) เข้าไปด้วย โดยเรียกย่อ ๆ ว่า "PAPOSDCORB"

อ้างถึงใน (สมพงษ์ เกษมสิน 2517 : 8-9)

ทีด (Ordway Tead 1951:105) ได้วิเคราะห์กระบวนการบริหารและได้สรุปขั้นสำคัญสำหรับการดำเนินการบริหารเป็นกระบวนการ มี 10 ขั้นตอนคือ

1. การกำหนดความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน
2. การจัดทำแผนภูมิโครงสร้างของหน่วยงาน
3. การกำหนดขอบข่ายความรับผิดชอบ หรืออำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
4. การมอบหมายงานใหม่ปฏิบัติตามความเหมาะสม
5. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
6. การพยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อความสำเร็จของงาน
7. การจัดให้มีการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นสื่อกลางในการประสานงาน
8. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
9. การประเมินผลงานเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
10. การเตรียมแผนงาน โครงการสำหรับอนาคต ความเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

กระบวนการบริหารของ เจสซี บี. ซีเยอร์ (Jesse B. Sears อ้างถึงใน วิทยุ สาร 2526 : 209) เรียกย่อ ๆ ว่า "PODCoC" ซีเยอร์ (Sears) เป็นนักการศึกษา ได้เขียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 5 อย่างคือ



1. Planning (P) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการ
2. Organizing (O) หมายถึง การจัดเค้าโครงการบริหารโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ให้แน่นอนและรัดกุม
3. Directing (D) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการและมอบหมายงาน
4. Co-ordinating (Co) หมายถึง การประสานงาน
5. Controlling (C) หมายถึง การควบคุมและติดตามดูแลการปฏิบัติงาน

กระบวนการบริหารตามแบบของสมาคมผู้บริหารการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา—

อเมริกา AASA (The American Association of School Administration 1955:17) ได้เสนอกระบวนการบริหารการศึกษาไว้ 5 ประการคือ

1. Planning หมายถึง การปฏิบัติงานในอนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยกำหนดงานที่จะทำ วิธีทำ และวัตถุประสงค์รายย่อยของการทำงานนั้น ๆ ขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย
2. Allocation หมายถึง การแสวงหาและกำหนดตัวบุคคล และวัสดุเทคนิคที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามแผน
3. Stimulation หมายถึง การเสริมกำลัง บำรุงขวัญ กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานที่ทั้งปริมาณและคุณภาพ
4. Coordination หมายถึง การประสานงาน คือจัดให้ยูเนทของหน่วยงานย่อยทุกหน่วยปะปรึกะหาหรือกัน เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราขเรื่องของการปฏิบัติงานของผู้อื่น และเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก
5. Evaluation หมายถึง การประเมินผลงานหรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแก้ไขทุกระยะ และประเมินผลขั้นสุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าตรงกับแผนที่วางไว้หรือไม่ เป็นการสะกิดที่จะได้วางแผนใหม่เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

กระบวนการบริหารตามความคิดเห็นของ รัสเซลล์ ที. แกร็ก ( Russell T. Gregg 1957 : 273 - 316) ได้วิเคราะห์และประมวลการบริหารไว้ 7 ประการคือ

1. การตัดสินใจสั่งการ ( Decision-making ) หมายถึง การตัดสินใจสั่งการ ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการบริหาร บรรดากระบวนการบริหารอย่างอื่น ล้วนแต่ดำเนินไปเพื่อช่วยเหลือการตัดสินใจสั่งการทั้งสิ้น การตัดสินใจที่ดีควรจะใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเป็นแนวพิจารณา

2. การวางแผน ( Planning ) หมายถึง การวางแผนที่จะตั้งค่านึงถึงนโยบายด้วย ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกันในการดำเนินงาน การวางแผนจะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตจึงจะได้แผนงานที่ถูกต้องและมีเหตุผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์

3. การจัดองค์การ ( Organizing ) หมายถึง การจัดรูปแบบโครงการหรือเค้าโครงของการบริหารโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อย หรือของตำแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วยกำหนดลักษณะและวิธีการปฏิบัติงานสัมพันธ์กันตามลำดับชั้นแห่งอำนาจหน้าที่สูง-ต่ำลดหลั่นกันไป

4. การสื่อสาร ( Communicating ) หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่เป็นคำสั่ง ( Direction ) ข่าว ( Information ) ความคิด ( Ideas ) คำอธิบาย ( Explanation ) คำถาม ( Questions ) จากบุคคลไปถึงบุคคล หรือจากหน่วยงานหนึ่งไปถึงอีกหน่วยงานหนึ่ง การเสนอรายงานเป็นการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ถ้าขาดการเสนอรายงาน องค์การก็ไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์การได้

5. การใช้อิทธิพล ( Influencing ) หมายถึง การใช้อิทธิพล หรือการจูงใจที่ผู้บังคับบัญชาจะกระตุ้นผู้ทำงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทำงานที่ตำรวรดูตาม เป้าหมายของหน่วยงาน

6. การประสานงาน ( Coordinating ) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อย หรือตำแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การให้เข้าใจกันได้เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

7. การประเมินผลงาน (Evaluating) หมายถึง การประเมินผลงาน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบผลการปฏิบัติและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแก้ไขทุกระยะ และประเมินผลขั้นสุดท้าย

สมพงษ์ เกษมสิน (2517 : 10) ได้สรุปกระบวนการบริหารตามทัศนะของบุคคลดังกล่าว และได้สรุปกระบวนการบริหารตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. การวางแผน (Planning) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ (Forecasting) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Set objective) การพัฒนาวิธีการ (Develop strategies) ในการวางแผน โดยจำแนกแผนออกเป็นโครงการ (Program) กำหนดงบประมาณ (Budget) และแนวปฏิบัติ (Procedure) ตลอดจนจะต้องขึ้นตัวปรับปรุงนโยบาย (Policy) ให้สอดคล้องและทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอ หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ เป็นการเตรียมการขั้นแรกในการที่จะปฏิบัติงานนั่นเอง

2. การจัดองค์การ (Organize) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่จัดโครงสร้างขององค์การ (Organization structure) การสร้างขอบเขตของงาน และความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ (Delineate relationships) การกำหนดตำแหน่งหน้าที่ (Create position descriptions) ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติที่ควรคำนึงถึงต่าง ๆ กล่าวโดยสรุป การดำเนินงานขั้นนี้เป็นการจัดงานให้ประสานสอดคล้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3. การจัดเจ้าหน้าที่ (Staff) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสรร (Select) อบรมนิเทศ (Orientation) การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาบุคคล (Personnel development) เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มีความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะสรุปกระบวนการขั้นนี้ได้ว่าเป็นการเลือกสรรบุคคลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่กำหนดไว้

4. การอำนวยการ (Direct) การบริหารในขั้นนี้เป็นหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decision making) การมอบหมายหน้าที่การงาน (Delegation) การจูงใจ (Motivation) การประสานงาน (Coordination) การจัดให้

มีส่วนร่วม (Participation) ในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์กรอันอาจกล่าวได้ว่า เป็นการดำเนินการเพื่อให้ภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. การควบคุม (Control) ในการควบคุมงานนั้นจะต้องกำหนดระบบการรายงาน (Establish reporting system) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Develop performance standard) การวัดผลงาน (Measurement result) คำเนิการแก้ไขข้อบกพร่อง (Correct) ทั้งนี้เพื่อให้งานดำเนินไปโดยถูกต้อง ความมุ่งหมายที่สำคัญของการควบคุมงานก็คือ ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเพื่อต้องการให้การปฏิบัติงานนั้นๆ ดำเนินไปอย่าง เป็นระบบตามที่กำหนดไว้ในแผน ทั้ง เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานด้วย หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะไต่ถามอุปสรรคข้อขัดข้องได้ เพื่อสะดวกต่อการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง ก่อนที่เหตุการณ์นี้จะลุกลามเสียหายมากมายจนเกินแก้

กระบวนการบริหารทั้ง 5 ประการตามแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน ซึ่ง ผู้วิจัยได้นำมาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. การวางแผน (planning)

การบริหารมีลักษณะเป็นการใช้พลังความร่วมมือกันของกลุ่ม เพื่อปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้ แผนจึงเป็นหน้าที่หลักขั้นมูลฐานที่สำคัญที่สุดขั้นหนึ่งในกระบวนการบริหาร เพราะการวางแผนเป็นการเลือกแนวทางปฏิบัติจากหลายทางขององค์การ การที่จะบริหารงานให้ดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยระเบียบแบบแผน ข้อบังคับที่วางไว้จะช่วยให้งานดำเนินไปตรงตามจุดหมาย รวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารงานที่ดีจึงต้องมีแผนในการดำเนินงานให้รัดกุมและรอบคอบ

ธงชัย สันติวงษ์ (2528 : 2) ได้ให้ความหมายของการวางแผนว่า "การวางแผนเป็นกระบวนการซึ่งบุคคลหรือองค์การทำการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับงานบางอย่างที่จะกระทำในอนาคต กระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นชุดกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน"

เสถียร เหลืองอร่าม (2524 : 101) ได้ให้คำจำกัดความของการวางแผนไว้ดังนี้ "การวางแผนคือ การเลือกวิธีทางในอนาคต จากทางเลือกหลาย ๆ ทางสำหรับที่จะให้กิจการทั้งหมด หรือเฉพาะบางแผนงานดำเนินไปตามวิธีทางนั้น การวางแผนเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร จะทำอย่างไร จะทำเมื่อไร จะให้ใครทำและจะมีวิธีทำอย่างไร การวางแผนจึงเป็นการทำกิจการไปสู่วัตถุประสงค์ที่เลือกไว้โดยวิธีทางที่ถูกหลักที่สุด"

สำหรับความมุ่งหมายของการวางแผนโดยทั่วไปนั้น สมบูรณ์ พรหมภาพ ได้สรุปความมุ่งหมายของการวางแผนไว้ดังนี้ (2521 : 100 - 101)

1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันแจ่มแจ้งร่วมกัน ซึ่งได้แก่การอธิบายวัตถุประสงค์แผนงานทั่วไป และกำหนดการให้บรรจวมงานทุกคนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งร่วมกันว่า องค์การโดยส่วนรวมมุ่งหมายจะบรรลุถึงอย่างไร และต้องให้หน่วยงานใดทำอะไร
2. เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบเขตของความรับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ การแจกแจงรายละเอียดของงาน ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ให้แจ่มแจ้ง เพื่อให้งานในหน้าที่ทุกกองผสมผสานเข้ากับกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ไม่เป็นเกลียวกัน ไม่มีหน่วยงานใดทำงานซ้ำซ้อนหรือไม่มีกรวางงาน เพราะเจ้าหน้าที่ทำไม่ได้ หรือขาดความรับผิดชอบ
3. เป็นการกำหนดและแถลงนโยบาย (Statement of Policy) ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กำกวม สะดวกแก่การปฏิบัติ
4. เพื่อเตรียมอุททางทางพิจารณาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าและเพื่อกำเนิการแก้ไขเสียก่อนที่ปัญหานั้นจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังได้แก่ การพิจารณาชั้นตอนและอุททางในการประสานงานทั้งหลาย โดยพิจารณาจักให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องอำนวยความสะดวกและวัสดุพร้อมที่จะใช้ได้ตามความต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้งานที่มอบหมายไปสิ้นสุดลงตามกำหนดการ
5. เพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่งอำนาจการควบคุมของฝ่ายบริหารในปริมาณที่น้อยที่สุด นั่นคือ การวางแผนงานที่เชื่อมโยงทำให้การดำเนินงานเป็นไปโดยสะดวก มีอุปสรรคน้อย

ฝ่ายบริหารย่อมไม่ต้องการอำนาจควบคุมมาก เมื่อมีการวางแผนงานที่ดี ฝ่ายบริหารจะใช้  
อำนาจควบคุมเพียงเท่าที่จำเป็น และแน่ใจว่าจะได้รับผลขั้นสุดท้ายตามที่ต้องการ ตรงกับ  
วัตถุประสงค์ นโยบาย และโครงการที่อนุมัติไว้แล้ว

สมพงษ์ เกษมสิน (2517 : 91-92) ได้ให้หลักการที่สำคัญของการ  
วางแผนไว้ดังนี้

การวางแผนเป็นกระบวนการที่สำคัญขั้นหนึ่งในการบริหารงานเป็นภาระหน้าที่  
และเป็นการใช้ศิลปะของภาวะผู้นำที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ทั้งนี้ในการศึกษาวิชาการ  
บริหารจึงควรจะได้ทราบถึงหลักสำคัญของการวางแผน หลักสำคัญที่ควรคำนึงในการวางแผน  
ที่ควรพิจารณา มีดังนี้คือ

1. การวางแผนควรกระทำเมื่อใด โดยปกติการวางแผนนั้นควรจะได้เริ่ม  
ปฏิบัติจัดทำขณะที่ได้เริ่มดำเนินงานเป็นอันดับแรก จากนั้นหัวหน้างาน หรือหัวหน้าองค์การ  
อาจจักวางแผนอีกเมื่อเริ่มงานใหม่
2. วัตถุประสงค์ นโยบาย จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ต้องแท้จริง  
เพราะวัตถุประสงค์และนโยบายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการวางแผน หากไม่ทำความเข้าใจ  
เข้าใจให้กระชับแน่ชัด หรือเข้าใจในสาระสำคัญของวัตถุประสงค์ผิดพลาดแล้ว แผนงานที่  
กำหนดขึ้นก็จะล้มเหลวและไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง
3. ปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน ที่สำคัญได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร  
ต่าง ๆ คน เงิน วัสดุสิ่งของ สถานที่และเวลา ฯลฯ จะต้องจัดเตรียมให้พร้อม
4. วิธีดำเนินงานตามแผน คือ เมื่อได้วางแผนขั้นแล้ว จะต้องพิจารณาหา  
ทางหรือวิธีการที่จะดำเนินงานตามแผนที่กำหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าให้ได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แผน  
งานที่กำหนดขึ้นเป็นแผนที่สามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้ควรจะได้คำนึงถึงการวาง  
มาตรการในการควบคุมการดำเนินงานด้วย
5. คำนึงถึงภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม คินฟ้าอากาศ ภูมิค่าทางสังคม พฤติกรรม  
ของคน ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี อันเป็นที่ยึดถือของกลุ่มคนนั้น

### กระบวนการวางแผน

การวางแผนมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ เพราะการวางแผนเป็นการใช้ความรู้ทางวิชาการในการกำหนดสิ่งที่จะพึงปฏิบัติในอนาคต โดยกำหนดหรือคาดการณ์ว่า การบริหารจะดำเนินไปเช่นไร ซึ่งการพยากรณ์หรือการคาดการณ์นี้จะอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ประกอบกัน นอกจากแผนงานจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตแล้ว แผนงานยังเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกแนวทางในการปฏิบัติด้วย

สมพงษ์ เกษมสิน (2517 : 92 - 98) ได้กำหนดขั้นตอนในกระบวนการวางแผนไว้ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Setting the Objective) วัตถุประสงค์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผน เพราะเหตุว่าวัตถุประสงค์เป็นเสมือนจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการ หรือบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น

วัตถุประสงค์จะแสดงให้เห็นแนวทางอย่างกว้างเพื่อให้ทราบว่าความต้องการขั้นมูลฐานของแผนการดำเนินงานนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งจะแสดงให้เห็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้นเข้าใจขอบเขตกว้าง ๆ ของแผนนั้น

2. การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบัน (Evaluation present condition) การศึกษาพิจารณาสภาพการณ์ปัจจุบันมีผลอย่างสำคัญต่อการวางแผน เหตุว่าในการวางแผนที่มีปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของฝ่ายบริหาร แต่ปัจจัยเหล่านี้ก็มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามแผนเป็นอันมาก เช่น สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงทางเศรษฐกิจ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ดังนั้นการคาดการณ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพิจารณาสภาพการณ์ในการวางแผนมาก

3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Collection and analysis of data) การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการวางแผน เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการวางแผน โดยเฉพาะข้อมูลและข่าวสารที่รวบรวมมาได้นั้น จะต้องมีคุณภาพถูกต้องและแม่นยำอย่างเพียงพอ มิฉะนั้นจะทำให้การวางแผนผิดพลาดได้ เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารนั้น เป็นวิธีการเฉพาะที่อาศัยความชำนาญ

พิเศษของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามก็ โดยทั่วไปมักจะนึกถึงข้อควรคำนึงในการวางแผน  
(Basic Question for Planning) หรือ 5 W + H ใ้แก่

1. Why must it be done ? ทำไมต้องทำ จะไม่ทำไม่ได้หรือ
2. What action is necessary? จำเป็นจะต้องทำอะไรบ้าง ๆ เท่านั้น  
หรือ ถ้าเลือกทำสิ่งอื่นจะไม่ดีกว่าหรือ
3. Where will it take place? จะต้องทำหน้าที่ไหนหรือ ถ้าเลือกทำ  
ที่อื่นจะไม่ดีกว่าหรือ
4. When will it take place? จะต้องทำเวลานั้น ๆ หรือ ถ้าเลือก  
ทำเวลาอื่นจะไม่ดีกว่าหรือ
5. Who will do it? จะต้องให้คนนั้นทำหรือ ถ้าให้คนอื่น  
ทำจะไม่ดีกว่าหรือ
6. How will to be done? จะต้องทำด้วยวิธีนั้น ๆ หรือ ถ้าจะ  
ทำด้วยวิธีอื่นจะไม่ดีกว่าหรือ

ในชั้นลงมือวางแผนนี้ ผู้วางแผนจะต้องตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติซึ่งมักจะมี  
หลาย ๆ ทางด้วยกัน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของแผนให้ดีที่สุด

4. ขั้นตอนปฏิบัติตามแผน (Execution of the plan) การปฏิบัติตามแผน  
ที่ใ้กำหนดไว้แล้วนี้ จะต้องจับคู่กับขั้นตอนของการดำเนินงานตามแผนหรือที่เรียกว่า Hierarchy  
of plan ให้สอดคล้องกัน

การพิจารณาลำดับขั้นของแผน จะช่วยให้เห็นภาพของแผนว่ามีอยู่ในทุกระดับ  
และจำเป็นจะต้องดำเนินการส่วนใดก่อน ส่วนใดหลัง ซึ่งจะทำให้งานดำเนินไปตามแผนที่  
วางไว้ และนำไปสู่จุดหมายที่เกิดความสำเร็จของงานที่กำหนดไว้ใ้ถูกต้อง





กิจกรรมของการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนในระดับต่าง ๆ

ระดับของการบริหาร	ชนิดของการวางแผน
การบริหารระดับสูง	- วางจุดหมาย นโยบาย แผนระยะยาว ที่เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
การบริหารระดับกลาง	- กฎเกณฑ์ โครงการจุดหมายประกอบ นโยบายต่าง ๆ
การบริหารระดับการควบคุม	- โครงการ หมายกำหนดการ จุดหมาย ระยะสั้น นโยบายประกอบ แผนการดำเนินงาน
พนักงานที่มีไร้นักบริหาร	- งานประจำและแนวปฏิบัติส่วนย่อย

5. ขั้นติดตามและปรับปรุงแผน (Monitoring and review) การกำหนดแผนเมื่อนำเขาไปปฏิบัติจัดทำแล้ว อาจจำเป็นต้องมีข้อแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ทั้งนี้การปฏิบัติตามแผนจึงอาจมีข้อแตกต่างไปจากเหตุการณ์หรือสิ่งที่คาดไว้ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจทำให้การปฏิบัติตามแผนนั้นต้องมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขได้เสมอ

2. การจัดองค์กร (Organizing)

องค์กรคือ กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมกันดำเนินการร่วมกันอย่างมีระเบียบ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น โดยทั่วไปบุคคลในองค์กรจะมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันทางสังคมที่สร้างขึ้นอยู่ด้วยเสมอ

การจัดองค์กรเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงาน บุคคล และปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ขององค์กร การสร้างรูปแบบขององค์กรเพื่อที่จะได้จัดให้ทราบแหล่งแห่งตำแหน่ง และช่วยชี้แนะในการจัดบุคคลเพื่อให้กิจการขององค์กรดำเนินไป

บรรจู่เป้าหมายที่วางไว้ หรืออีกนัยหนึ่ง การจัดโครงสร้างขององค์การก็คือ การจัด  
ตำแหน่งของการปฏิบัติงานแต่ละบุคคล และนำเอาแต่ละส่วนขององค์การมาประสานกัน  
เป็นส่วนรวมสนองการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การจึง เป็นเครื่องมือของการบริหาร  
ในลักษณะที่เป็นแนวทางไปสู่เป้าหมาย

### หลักของการจัดองค์การ

เออร์วิค ( Urwick ) อ้างถึงใน ไซร์ตัน สุนทร ( 2527 : 43-45 ) กล่าว  
ถึงหลักการจัดองค์การ จะต้องจัดให้ตรงตามความมุ่งหมายของงาน คือ

1. ต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ( Principle of Objective ) คือต้องมี  
วัตถุประสงค์เฉพาะในระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อจะได้จัดรูปแบบขององค์การ และจัดระบบ  
งานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และให้ได้ผลงานตรงตามที่ต้องการให้มากที่สุด
2. ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง ( Principle of  
Specialization ) องค์การหรือระบบงานในสายหนึ่งๆ จะต้องรับผิดชอบงานเฉพาะ  
อย่าง แต่ละคนควรมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบงานหลักเพียงงานเดียว และจะต้องเป็นผู้  
เชี่ยวชาญในงานหลักนั้น
3. ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานงาน ( Principle of  
Coordination ) คือจะต้องคำนึงถึง เรื่องการประสานงาน และประสานคนในหน่วยงาน  
นั้นๆ ด้วย ระบบสายงานจะต้องแนบชิด เจ้าหน้าที่ในสายงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ
4. ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิหรืออำนาจสิทธิ์ขาด ( Principle of  
Authority ) จะต้องให้อำนาจหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน และอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้ตาม  
สมควรแก่สายงานและหน้าที่การงาน
5. ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความรับผิดชอบ ( Principle of  
Responsibility ) จะต้องมีการแบ่งแยกและกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เป็นที่แน่นอน  
ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคน แต่ละสายงานได้ปฏิบัติโดยสะดวก
6. ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกำหนดหน้าที่ ( Principle of Definition )  
งานทุกอย่างในหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  
ต้องระบุวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งผลสำเร็จของงานนั้นๆ ให้ผู้  
ปฏิบัติงานได้รับรู้ทุกระยะ

7. ท้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคล้องจองระหว่างอำนาจกับหน้าที่ ( Principle of Correspondence ) เมื่อให้หน้าที่เขาปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จแล้ว จะต้องให้อำนาจกระทำกร และอำนาจวินิจฉัยสั่งการแก่เขาคด้วย

8. ท้องมีขอบข่ายควบคุมงานที่เหมาะสม ( The Span of Control ) หัวหน้างานสามารถที่จะควบคุมงานได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

9. ท้องถือหลักความสมดุล ( Balance ) ท้องกำหนดสายงาน และกำหนดเนื้อหาของงานให้เกิดความสมดุลกับตัวบุคคล และเท่าเทียมกันในแต่ละสายงาน

10. ท้องมีความต่อเนื่อง ( Principle of Continuity ) สายการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานนั้น จะต้องมีความต่อเนื่องกัน การสั่งการจะต้องมีการสั่งงานรับช่วง เป็นทอดๆอย่างมีประสิทธิภาพ

สมพงษ์ เกษมสิน (2517 : 106 - 107) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจกองค์การว่ามีฐานสมมุติที่สำคัญอยู่ 6 ประการ คือ

1. นโยบายอันชัดเจน ในการปฏิบัติงานนั้นผู้ร่วมปฏิบัติงานจะต้องทราบว่า มีนโยบายอย่างไร เป้าประสงค์คืออะไร เมื่อทราบนโยบาย เป้าประสงค์ขององค์การแล้ว การปฏิบัติงานนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีศูนย์กลางอำนาจการ ในการบริหารงานนั้นควรจะมีบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจการ โดยตรง

3. ระบุหน้าที่การงานอย่างกระจ่างแจ้ง การบริหารงานนั้นจะต้องมีการแบ่งแยกกันปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ พร้อมทั้งระบุอำนาจหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งให้ละเอียด ถูกต้องและชัดเจน

4. จัดให้มีระบบการทำงานที่เหมาะสม การบริหารองค์การนั้นมีเทคนิคและวิธีอยู่มากมายหลายวิธี และหลายแบบ โดยที่องค์การเองก็มีรูปแบบต่างๆกัน ดังนั้นการที่จะเลือกจัดวางระเบียบแบบแผนในการบริหารงานองค์การให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และลักษณะของงาน

5. มีการอำนาจการที่ หมายถึง การจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารสองทาง ( two-way communication ) มีหลักการและกฎเกณฑ์ในการสั่งงาน ( Directing ) ที่ดี เช่นกิจการใด มีลักษณะเช่นไรควรสั่งคด้วยวาจา กิจการใดลักษณะใดควรสั่ง เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

6. จักร์ให้องค์การสามารถสนองต่อภาวะการณ์อันผันแปรได้ กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายประเภท และคนจำนวนมากที่เป็นสมาชิกขององค์การ ต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน การจัดองค์การที่ดีควรจะสามารถสนองกับสภาวะแวดล้อม หรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ เพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า องค์การ หมายถึง การรวมกำลังของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน องค์การจะอยู่ได้ด้วยการติดต่อสื่อสารที่เข้าใจกัน ทุกคนที่ร่วมงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่หน่วยงานวางไว้ เพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้บรรลุผลสำเร็จ สอดตามความประสงค์ของทุกคน ระบบบริหารภายในองค์การจึงต้องมีระเบียบแบบแผน

องค์การที่ปราศจากโครงสร้างที่มีระเบียบ แบบแผนที่เรียบร้อยและมีมั่นคง ก็จะทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในองค์การ แต่อย่างไรก็ตาม การมีโครงสร้างที่ดีเพียงอย่างเดียว ก็มิใช่เป็นเรื่องที่จะประกันได้ว่า จะแก้ปัญหาต่างๆขององค์การได้ เพราะโครงสร้างไม่อาจที่จะปฏิบัติงานได้ช่วยตนเอง เช่นเดียวกับธรรมชาติ มิใช่เป็นเรื่องประกันว่า จะมีกฎหมายที่ดี และมีศีลธรรมที่ดีในสังคมได้ ในอีกแง่หนึ่งผู้บริหารจะมีขีดความสามารถสูงเพียงใดก็ตาม จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องมีการปรับปรุง หรือจัดวางโครงสร้างขององค์การ จะต้องทำไปพร้อมๆกับการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารดี ครู อาจารย์ดี โครงสร้างขององค์การดี ระบบการทำงานในองค์การก็จะดีด้วย และจำนำองค์การไปสู่ความสำเร็จในที่สุดได้

การจัดวางโครงสร้างขององค์การทางการศึกษา ก็เปรียบเสมือนการวางโครงสร้างบ้าน ถ้ามิได้มีการคำนวณให้รอบคอบ แจ่มชัด มีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ของเนื้อที่ให้ไ้มากที่สุด ก็จะเป็นบ้านที่แข็งแรง สะดวกสบาย เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้าน สอดตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้าน และถูกใจผู้อยู่อาศัย ดังนั้นการวางโครงสร้างขององค์การใดๆก็ตาม จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม และองค์ประกอบที่ดี เป็นสิ่งสำคัญ



### องค์ประกอบในการจัดองค์การ

ในการจัดองค์การนั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญที่ผู้บริหารควรทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดองค์การ และวางรูปแบบขององค์การให้ได้เหมาะสม สนองวัตถุประสงค์ขององค์การ สมพงษ์ เณรมสิน (2517 : 108 - 119) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการจัดองค์การไว้ 8 ประการคือ

1. หน้าที่การงาน (Function) คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นความแตกต่างกันของงานแต่ละอย่าง ส่วนการกำหนดหน้าที่ของงานอย่างใดนั้น จะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การด้วย

2. การแบ่งการทำงาน (Division of work) การแยกงานกันทำที่มีลักษณะเป็นการแบ่งภารกิจขององค์การมาช่วยกันปฏิบัติจัดทำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การแบ่งงานกันทำนิยมแบ่งตามลักษณะเฉพาะ (Specialization) คือ ในการทำงานอย่างหนึ่งนั้น ถ้าแบ่งงานออกเป็น ส่วน ๆ แล้วมอบให้คนทำแต่ละชนิดตามความถนัด ง่ายก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่า ที่จะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำงานทั้งหมดแต่เพียงคนเดียว

3. การรวมและกระจายอำนาจในการจัดองค์การ การรวมและการกระจายอำนาจในองค์การนี้ จะต้องกระทำให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่จัดนั้น งานใดควรจะทำในรูปแบบขององค์การในลักษณะกระจายอำนาจ และงานใดควรจัดรูปองค์การในแบบรวมอำนาจ แยกพิจารณาไว้ดังนี้

3.1 การรวมอำนาจในการจัดองค์การ (Centralization) คือ การจัดองค์การที่รวมอำนาจในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลางหรือสำนักงานใหญ่ ลำดับชั้นของการบังคับบัญชาที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ระเบียบวินัย เป็นเครื่องมือและผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

### 3.2 การกระจายอำนาจในการจัดองค์การ ( Decentralization )

เป็นลักษณะของการกระจายอำนาจในการจัดองค์การคือ การแบ่งอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการไปให้หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม พหุศุติการณั ความรู้ ความสามารถของแต่ละหน่วยงาน

การกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับการมอบอำนาจหน้าที่ เป็นอย่างมาก ดังนั้นการกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานใดจะต้องคำนึงถึงการมอบอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นเทคนิคการบริหารที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งด้วย

4. หน่วยงานที่สำคัญขององค์การ ได้แก่ หน่วยงานหลัก (Line) กับหน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานอนุกร (Auxiliary) จะช่วยให้การแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะของงาน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและจะเป็นการป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนกันด้วย

4.1 หน่วยงานหลัก (Line or line agency) หมายถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักขององค์การ บุคคลใดที่ปฏิบัติหน้าที่ขั้นแรก โดยตรงคือสายการบังคับบัญชาคือ เป็นบุคคลในหน่วยงานหลัก หน่วยงานหลักนี้มักจะทำหน้าที่ติดต่อกับผู้มารับบริการหรือสมาชิกขององค์การโดยตรง

4.2 หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff or staff agency) หมายถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานหลักสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

4.3 หน่วยงานอนุกร (Auxiliary) คือหน่วยงานช่วยบริการแก่หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา เช่นงานธุรการ งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ เป็นต้น

5. การส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา ในองค์การใดถ้าเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา จะทำให้งานขาดประสิทธิภาพ ซึ่งสืบเนื่องมาจากหน่วยงานที่ปรึกษาและหน่วยงานหลักมีความสัมพันธ์ต่อกันน้อยเกินไป

6. สายการบังคับบัญชา (Chain of command) บางทีก็เรียกว่า Line of authority หรือ Hierarchy สายการบังคับบัญชามีความหมายถึง ความสัมพันธ์ตาม

ลำดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละองค์การ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสัมพันธ์ภาพของการติดต่อสื่อสารขอความจากผู้บังคับบัญชาในแต่ละองค์การมีลักษณะเป็นอย่างไร มีการควบคุมและรับผิดชอบอย่างไร เพราะสายการบังคับบัญชาจะเป็นเครื่องช่วยชี้ให้เห็นถึงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ลดทึ้นกับมาของบุคคลในองค์การด้วย

ลักษณะของการจัดสายบังคับบัญชาที่ดี ควรประกอบด้วย

6.1 จำนวนระดับชั้น (Level) สายการบังคับบัญชาแต่ละสายไม่ควรจะมีจำนวนมากเกินไป เพราะจะทำให้ไม่สะดวกต่อการควบคุม

6.2 สายการบังคับบัญชาของแต่ละสายงาน ควรมีลักษณะชัดเจน สะดวกแก่การปฏิบัติงาน เช่น ใครเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งงานและต้องส่งไปยังผู้ใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

6.3 สายการบังคับบัญชาไม่ควรให้มีการก้าวก่ายกัน เช่น งานหนึ่งควรให้ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว

7. ขว่งการบังคับบัญชา (Span of control) คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาคณะหนึ่งมีขอบเขตของการรับผิดชอบผู้บังคับบัญชาเพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน หรือมีหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบที่หน่วยงาน

การจัดช่วงการบังคับบัญชาเป็นเทคนิคที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหาร เพราะช่วงการบังคับบัญชามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสายการบังคับบัญชา การจัดช่วงการบังคับบัญชาให้ยาวหรือมากเกินไป อาจจะทำให้การควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

8. เอกภาพทางการบริหาร (Unity of command) คือการบริหารงานที่อำนาจควบคุมบังคับบัญชามารวมอยู่ที่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือคณะบุคคลคณะหนึ่งคณะใดโดยเกิดจากหน่วยงานจะคงระบุให้ชัดเจนลงไปว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่บังคับบัญชาเพียงไร แค่นั้นลงไปว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่บังคับบัญชาเพียงไร แค่นั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งและการทำงานก้าวก่ายกัน

องค์ประกอบสำคัญในการจัดองค์การทั้ง 8 ประการนี้ ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญมากอีก 2 ประการคือ อำนาจหน้าที่ (Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งผู้บริหารควรจะนำไปใช้ในการจัดองค์การด้วย



นพพงษ์ บุญจิตรากุลย์ (2525 : 133 - 156) ได้กล่าวถึงระบบและ  
ระเบียบการทำงานภายในสถานศึกษาไว้ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การไว้ให้ชัดเจน (Policy and Objective Setting)
2. กำหนดลักษณะของตำแหน่งงาน ( Type of Position)
3. ระบุขอบเขตของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ( Authority and Responsibility)
4. การแบ่งงานและการกำหนดงานที่ของบุคคลที่มีความชำนาญเฉพาะอย่าง ( Division of Work and Specialization)
5. การจัดสายการบังคับบัญชา ( Hierarchy)
6. การสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชา ( Unity of Command)
7. วางขอบเขตในการควบคุมงาน ( Span of Control)
8. จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสาร ( Communication)
9. จัดให้มีการประสานงาน ( Coordination.)

สรุป การจัดองค์การเป็นเทคนิคพื้นฐานของการบริหาร เพราะการจัด  
องค์การมีลักษณะเป็นการกำหนดโครงสร้างขององค์การนั้น ๆ ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้ทราบ  
ถึงตำแหน่งหน้าที่ สถานะและการควบคุมบังคับบัญชาอย่างกว้าง ๆ ความสำคัญของการจัด  
องค์การสามารถจัดโครงสร้างที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ขององค์การ  
อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งการทำงาน ทั้งหน่วยงานหลัก หน่วยงานงานที่ปรึกษา  
และหน่วยงานอนุกร โดยให้มีสายบังคับบัญชา ช่วงการบังคับบัญชา และเอกภาพของการ  
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ความสำเร็จของการบริหารก็อาจจะคาดหวังไว้ว่าจะ  
ประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่นได้

### 3. การจัดเจ้าหน้าที่ (Staffing)

การจัดเจ้าหน้าที่ หรือการบริหารงานบุคคล ถือเป็นหัวใจของการบริหารงาน  
ของทุกองค์การให้บรรลุเป้าหมาย การที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุความมุ่งหมายที่วางไว้

100% นั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้อีก เพราะการดำเนินงานต่างๆ ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรม. ที่ผู้บริหารกระทำเพียงคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนจะทำให้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ผู้ร่วมงานแต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความแตกต่างในลักษณะนี้ย่อมทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในตัวบุคลากรในหน่วยงาน ดังนั้นจึง เป็นหน้าที่ของนักบริหารที่จะต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายได้

บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร ในองค์การใดๆก็ตาม แม้จะมีอาคาร อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย แต่ถ้าผู้บริหารไม่มีความสามารถในการบริหารบุคลากรแล้ว สิ่งต่างๆที่มีอยู่อย่างพร้อมมูลนั้น ก็จะไม่สามารถบันดาลให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เลย ผู้บริหารจะต้องศึกษาคู่มือว่า คนเป็น สิ่งมีชีวิต มีความรู้สึก มีอารมณ์ มีความต้องการ ฉะนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องศึกษาว่า คนในหน่วยงานแต่ละคนมีลักษณะเด่นอย่างไร มีความสามารถด้านใด มีความต้องการอะไร เพื่อผู้บริหารจะได้ทราบว่า งานอะไรเหมาะสมกับใคร โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์มีความต้องการไม่เหมือนกัน ตามทฤษฎีความต้องการของ อับราฮัม แมสโลว์ (Abraham Maslow) อ้างใน (วิเชียร รุสงค์ 2526 : 40) ได้แบ่งความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ ออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน คือ

1. ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological Needs )
2. ความต้องการทางความมั่นคง ปลอดภัย ( Security - Safety Needs )
3. ความต้องการทางสังคม ( Social Needs )
4. ความต้องการชื่อเสียง หรือได้รับการยกย่อง ( Esteem Needs )
5. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต ( Self Actualization Needs )

ความต้องการแต่ละระดับของมนุษย์จะพัฒนาไปตามลำดับขั้น ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานต่ำสุด เมื่อได้รับตอบสนองแล้วก็就会有ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นใดแล้วก็จะยังคงคึกคักอยู่ที่จุดนั้น อาจทำให้เกิดความคับข้องใจ ( Frustration ) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องรู้ทั้งศาสตร์และศิลปะ ส่งเสริมให้ผู้ใดมีปัญญาก่อให้เกิดความพอใจ เพราะเขาจะได้ทำงานที่เขาทำสิ่งอยากทำ ทั้งยัง

เข้าใจว่าผู้บริหารคงตระหนักถึงความสามารถของเขา จึงมอบงานให้ทำ ต่อจากนั้นก็  
เริ่มแนะนำหรือชี้แนะงาน โดยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ ( Achievement )  
ในลักษณะเช่นนี้จะเป็นการชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารจะไ้ทั้งงานและน้ำใจของผู้ใต้บังคับบัญชา  
อีกด้วย ถือว่าเป็นการสร้างอำนาจขามี ( Power ) ไปในตัว

วิเชียร ชูสงค์ ได้เปรียบเทียบผู้บริหาร เปรียบเสมือนคนจัดสวนหย่อม ผู้ร่วมงาน  
ในหน่วยงานทุกคนเปรียบเสมือนก้อนหินที่เตรียมไว้จัดสวนหย่อม ซึ่งแต่ละก้อนย่อมมีรูปร่าง  
ลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไป ถ้าคนจัดสวนไม่มีศิลปะก็จะจับวางๆ  
อย่างไม่เป็นระเบียบสวยงาม แต่ถ้าคนจัดสวนมีศิลปะย่อมจะพิจารณาว่า หินก้อนใดควรจะ  
อยู่ ณ ที่ใด จึงจะสวยเด่นเป็นสง่า ทำให้เกิดความประทับใจ สวยงามไปทั่วทั้งบริเวณ

กูลิค ( Gulick, 1936 : 13 ) ได้ให้ความหมายของการบริหารบุคคลากรไว้ว่า  
" ใ้แก่การบริหารงานอันเกี่ยวกับบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ทุกประเภทของหน่วยงาน รวมทั้ง  
แต่การแสวงหาคณะทำงาน การบรรจุ การแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคลที่  
บรรจุแต่งตั้งไว้แล้ว การบำรุงขวัญ การเลื่อนขั้น และลดชั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้น  
จากงาน และการบำรุงรักษาสภาพของการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้คงอยู่ตลอดไป

ในหน่วยงานโดยทั่วไปยอมรับและเห็นความสำคัญของการบริหารบุคคลากร เพราะ  
งานขององค์การจะดำเนินไปไ้ค้ด้วยดี ไ้ผลตามวัตถุประสงค์นั้น ขึ้นอยู่กับบุคคลากรของ  
หน่วยงานเป็นสำคัญ เมื่อเป็นเช่นนี้การสรรหามุคคลเข้าทำงานจึงต้องรอบคอบและเลือกเฟ้น  
ให้ไ้คนดี มีความสามารถมากที่สุด การบริหารงานบุคคลจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

คิงส์เบอรี ( Kingsbury 1957 : 5 - 6 ) ได้แบ่งระบบการบริหารงานบุคคล  
ออกเป็น 2 ระบบ คือ

1. ระบบคุณธรรม ( Merit system ) เป็นระบบที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ  
ในการบริหารงานบุคคลมากที่สุด มีแนวคิดที่ยึดเป็นหลักสำคัญ คือ

1.1 หลักความเสมอภาค ( Equality of opportunity ) ในทุกคนมี  
โอกาสเท่าเทียมกัน ทั้งในการคัดเลือก การปฏิบัติงาน การให้มีความดีความชอบ และการ  
ให้สวัสดิการต่างๆ

1.2 หลักความสามารถ ( The Rule of Competency ) บุคคลที่มีความ  
สามารถดีกว่า ย่อมมีสิทธิ์ก่อนผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่า ใ้บำเพ็ญความชอบกับผู้ที่มีความ

1.3 หลักความมั่นคง ( Security of tenure ) ใ้บุคคลมั่นใจในอาชีพจนถึงเวลาอันสมควร มีกฎหมายคุ้มครอง มีสวัสดิการ เมื่อกจากราชการก็มีบำเหน็จบำนาญให้

1.4 หลักความมั่นคงทางการเมือง ( Political neutrality ) ไม่ถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมือง และต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

2. ระบบอุปถัมภ์ ( Patronage system ) เป็นระบบที่มีลักษณะเกือบจะตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม ระบบอุปถัมภ์รวมถึงระบบขโมยเลี้ยง ( Spoil system ) ระบบเล่นพวก ( Nepotism ) และระบบชอบพอเป็นพิเศษ ( Favoritism ) ด้วย

เพ็ญศรี วายวานนท์ (อ้างถึงใน ศิรินาม เม่งช่วย 2524 : 24 - 26) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการบริหารบุคลากรไว้ 4 ขั้นตอนคือ

1. การให้ใครมาซึ่งบุคคล ได้แก่ การคัดเลือกบุคคลเข้ามาในหน่วยงาน ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรมีขั้นตอนดังนี้

1.1 การวางแผนกำลังคน เริ่มด้วยการวิเคราะห์งาน ( Job analysis ) ให้ทราบจำนวนของงาน คุณสมบัติของบุคลากรที่คองหามาทำงานนั้น ตลอดจนค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสม โดยอาศัยการกำหนดลักษณะงาน ( Job description ) ของตำแหน่งนั้น ๆ

1.2 การสรรหามูลากร กระทำไ้ 2 วิธีคือ การสรรหามูลากรภายนอกเข้ามา หรือสรรหามูลากรภายในโดยเลื่อนตำแหน่งหรือสอยคัดเลือกขึ้นมา

1.3 การสอยคัดเลือกหรือสอยแข่งขัน โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน แล้วสอยคัดเลือกตามระบบคุณธรรม มีการวางหลักเกณฑ์การสอย คำนึงถึงความสามารถเฉพาะอย่าง ที่ทำให้พร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งนั้น

1.4 การบรรจุแต่งตั้ง หลังจากการสอยสิ้นสุดแล้ว ก็จะมีการขึ้นบัญชีผู้สอยได้ไว้ เมื่อพิจารณาในการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าทำงาน

2. เมื่อได้บุคลากรมาแล้วจะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ยาวนานที่สุด ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ถ้าหากความสนใจไม่ดูแลรักษา บุคลากรเหล่านั้นอาจจะเป็นเสมือนเครื่องจักร ทำงานไปวันหนึ่ง ๆ ไม่มีการริเริ่มปรับปรุงการทำงานของคน หน่วยงานก็ไม่มี ความเจริญก้าวหน้า การบำรุงรักษามูลากรอาจทำได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ คือ การ

จูงใจ (Motive) และเครื่องล่อใจ (Incentive) เช่น สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่ง การบำรุงขวัญ (Morale) การให้บำเหน็จ ความชอบแก่ผู้ทำดี ลงโทษผู้ทำผิด ให้อุปการะโอรสหรือยายได้เมื่อเหมาะสม ให้มีสวัสดิการ ให้ลาพักผ่อน ให้ค่าปรึกษา และให้ความสำคัญในฐานะเป็นบุคคลในหน่วยงานอย่างเสมอภาคกัน

3. การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคคล มิใช่เพียงเพื่อความก้าวหน้าของเขา แต่เพื่อความสำเร็จของหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หลักเกณฑ์และหลักการในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ ผู้ที่เหมาะสมในระยะหนึ่งอาจจะกลายเป็นคนด้อยในระยะเวลาถัดไป จึงควรมีการพัฒนาบุคคลอยู่เสมอ การพัฒนาบุคคลอาจฝึกฝนตนเอง การอบรมสัมมนา การสนทนาทางวิชาการ การนิเทศให้บุคลากรองค์ตัว และเป็นการนำแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานนั้นอยู่แล้ว ประการสุดท้ายได้แก่การประเมินผลปฏิบัติงานให้รู้ว่าใครมีความสามารถกว่ากัน ช่วยปรับปรุงลักษณะงานและบุคคลให้สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดกำลังใจในการทำงาน

4. การให้พ้นจากงาน หมายถึง การที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ หมดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนของหน่วยงาน การพ้นจากงานมีหลายกรณี เช่น ตาย ลาออก ลากจำนวนคน อันธวน ครบเกษียณอายุ สุขภาพ กระทบความผิด การให้พ้นจากงานก็เพื่อขจัดอุปสรรคที่ทำให้เป้าหมายของหน่วยงานดำเนินไปอย่างเชื่องช้า หรือไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงต้องให้บุคลากรที่หย่อนความสามารถ ไม่เหมาะสม อายุมาก หรือกระทำผิดวินัย พ้นจากงานเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีกว่า เข้ามาทำงานแทน การพ้นจากงานบางกรณีได้ค่าตอบแทนเช่น บำเหน็จ บำนาญ เป็นต้น

การบริหารงานบุคคลนี้ มีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารงานของทุกหน่วยงาน เพราะถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 4. การอำนวยการ ( Directing )

การอำนวยการ เป็นภาระหน้าที่อันจำเป็นและสำคัญของผู้บริหาร และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดองค์การ เพราะเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จแล้ว ก็ถึงขั้นที่จะอำนวยการให้งานเหล่านั้นดำเนินไปตามแผน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะการอำนวยการเป็นการใช้ภาวะผู้นำวินิจฉัยสั่งการ ควบคุมรณแนะนำ และจูงใจให้ผู้น้อยปฏิบัติตามหรือผู้ร่วมงานไปปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมพงษ์ เกษมสิน (2517 : 10) ได้จำแนกการอำนวยการออกเป็นงานดังต่อไปนี้

- การตัดสินใจ ( Decision making )
- การมอบหมายหน้าที่การงาน ( Delegation )
- การจูงใจ ( Motivation )
- การประสานงาน ( Coordination )
- การจัดให้มีส่วนร่วม ( Participation )

4.1 การตัดสินใจ ( Decision making ) การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ เป็นศิลปะและหน้าที่อันสำคัญต่อการบริหาร เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำการวินิจฉัยสั่งการอยู่เสมอ

กูลิก ( Gulick 1936 : 13) ให้ความหมายของการวินิจฉัยสั่งการไว้ว่า คือการพิจารณาสั่งการหลังจากที่ไต่วิเคราะห์และพิจารณาจนรอบคอบแล้ว รวมทั้งการศึกษาคูณแล้วให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

พนัส หันนาคินทร์ (2513 : 29) ให้ความหมายของการวินิจฉัยสั่งการว่า หมายถึง การที่ผู้บริหารทำให้หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเคลื่อนไหวไปในทิศทางอันเป็นจุดหมายของสถาบัน ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการให้เกิดการจูงใจ ( Motivation ) การติดต่อสื่อสารความคิด ( Communication ) และนำ ( Lead ) ใ้ทำงานเกิดขึ้น

ความเห็นนี้คล้ายกับของ สมพงษ์ เกษมสิน (2513 : 191) ที่ได้ให้ความคิดเห็นของการวินิจฉัยสั่งการว่า คือการวินิจฉัยสั่งการเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญและเป็นกิจวัตร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในการบริหารงาน การวินิจฉัยสั่งการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ (Leadership) และการจูงใจ (Motivation) อยู่มาก เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร (Communication)

สมพงษ์ เกษมสิน (2513 : 193) ได้จำแนกประเภทของการวินิจฉัยสั่งการออกเป็น 2 ประเภทคือ

- 1. การวินิจฉัยสั่งการในปัญหาประจำ การวินิจฉัยสั่งการในลักษณะของงานประเภทนี้ มักจะเป็นงานที่ไม่ผู้จะมีปัญหามากนัก เพราะเป็นงานที่คงปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เป็นการตัดสินใจตามระเบียบแบบแผน หรือข้อบังคับที่กำหนดไว้
  - 2. การวินิจฉัยสั่งการในปัญหาหลัก ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวกับการงานที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือเกิดจากสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสเกิดมาก่อน ปัญหาเหล่านี้จะต้องใช้วิจยารณญาณประกอบด้วย การรวบรวมข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบถึงการปฏิบัติงานขององค์การ
- การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการที่ถูกต้องเกิดจากการดำเนินการอย่างมีกระบวนการและขั้นตอน ซึ่งผู้บริหารควรจะต้องนำไปพิจารณาใช้เพื่อให้การวินิจฉัยสั่งการมีประสิทธิภาพ

สุวัตร ศิณพนันต์ (2523 : 126 - 131) ได้จำแนกกระบวนการตัดสินใจออกเป็น 6 ขั้นตอนคือ

- ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา จะต้องรู้ปัญหาจริงแน่ชัดว่าอะไรคือปัญหาการตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการรู้ปัญหาที่แท้จริงและแน่ชัดเท่านั้น
- ขั้นที่ 2 หาข้อเท็จจริง การที่จะรู้ปัญหาที่แท้จริงได้ จะต้องสำรวจตรวจสอบคุณภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบ ๆ ปัญหา แต่ไม่ควรจะไปเก็บข้อเท็จจริงไปเสียทุกอย่าง ข้อมูลบางอย่างอาจยากที่จะเก็บได้หรือต้องลงทุนสูงเกินไป จึงควรจะนำเอาข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ

ขั้นที่ 3 ระบุปัญหาที่แท้จริง เป็นขั้นที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจ วิธีที่ดีที่สุดที่จะ  
ระบุปัญหาที่แท้จริง ย่อมทำได้โดยพิจารณาจากหลักที่ว่า ปัญหาทุกปัญหาคืออุปสรรคที่ขวางทาง  
ที่จะไปถึงเป้าหมาย

ขั้นที่ 4 หาวิธีแก้ปัญหา เมื่อมองปัญหาที่แท้จริงอย่างชัดเจน ผู้บริหารจะต้อง  
ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี โดยการจะศึกษาจากวิธีการของผู้อื่น หรือโดยวิธีคิดบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ มาช่วยคิดหาวิธีแก้

ขั้นที่ 5 ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา ผู้บริหารจะต้องเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  
จากหลาย ๆ วิธี พร้อมกับกำหนดเวลาที่จะต้องทำให้เสร็จ

ขั้นที่ 6 กำหนดวิธีปฏิบัติ ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจว่า จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร  
จึงจะเกิดผลตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยคำนึงถึงนโยบาย การดำเนินการใด ๆ  
จะต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนดไว้

วิทยุ สาร (2526 : 212) ได้กำหนดกระบวนการตัดสินใจสั่งการ  
ไว้ 6 ขั้นตอนคือ

1. หาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเสียก่อน ผู้บริหาร  
จะต้องรู้ว่าทำไมจึงต้องตัดสินใจ และตัดสินใจเพื่ออะไรจะก่อให้เกิดอะไรจากการตัดสินใจครั้งนี้
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทุกชนิดทั้งในด้านข้อเท็จจริงและความนึกเห็น  
ของบุคคลหลายฝ่าย ทั้งด้านดีและไม่ดี
3. วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ได้
4. จากผลการวิเคราะห์จะทำให้มองเห็นทางเลือกหลาย ๆ ทางที่อาจจะทำ  
ได้ จึงควรประมวลทางเลือกเหล่านี้ออกมา พร้อมทั้งจะเลือกเมื่อตัดสินใจ
5. ประเมินคุณค่าหรือผลที่จะได้หรือผลที่จะเสีย เมื่อเลือกทางเลือกแต่ละทาง  
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
6. ขั้นสุดท้ายคือเลือกทางใดทางหนึ่งที่ดีกว่าจะมีผลดีที่สุดตรงกับเป้าหมายที่  
ตั้งไว้มากที่สุด

จากกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว สมพงษ์ เกษมสิน (2515 : 193 - 194)  
ได้จัดลำดับขั้นของกระบวนการตัดสินใจสั่งการออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ



1. สืบสวนให้ข้อเท็จจริง และพิจารณาปัญหาที่จะคงวินิจฉัยว่า มีความมุ่งหมายอย่างไร มีลักษณะขัดแย้ง หรือกระทบกระเทือนต่อองค์การอย่างไรหรือไม่
2. พิจารณาเลือกแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่หลายทาง โดยเลือกไว้สำหรับเป็นแนวทางพิจารณาขั้นสุดท้าย สัก 3-5 ประการ ซึ่งในการนี้จะคงอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และภูมิหลังของผู้วินิจฉัยปัญหาเป็นส่วนประกอบด้วย
3. รวบรวมข้อมูลและข่าวสารเพื่อทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่เลือกไว้
4. พิจารณาลดขีดเสียที่จะเกิดจากการเลือกวิธีแก้ปัญหานั้น ๆ โดยอาศัยการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากข้อมูลและข่าวสารที่รวบรวมไว้ แล้วเลือกวิธีการที่คาดว่าดีที่สุดเป็นแนวทางวินิจฉัยสั่งการต่อไป

#### อุปสรรคของการวินิจฉัยสั่งการ

1. ปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการ
  - 1.1 การขาดข้อมูลและข่าวสารที่จะนำมาประกอบการพิจารณาวิเคราะห์เกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งคุณภาพของข้อมูลและข่าวสาร มีความเชื่อถือได้เพียงใดหรือไม่
  - 1.2 ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการวินิจฉัยสั่งการ เพราะในบางกรณีอาจมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการวินิจฉัยสั่งการ จึงไม่มีเวลาพอที่จะมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
  - 1.3 การขาดความรู้และประสบการณ์ ผู้บริหารที่วินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ตนเองไม่มีความรู้หรือไม่มีความชำนาญ ทำให้การวินิจฉัยสั่งการเป็นไปในลักษณะของการเดา มากกว่าการใช้เหตุผล
  - 1.4 ลักษณะนิสัยของผู้ปฏิบัติงาน การบริหารงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ดังนั้นการคาดคะเนพฤติกรรมของผู้ร่วมงานจึงมีความสำคัญมากเช่นกัน

## 2. เหตุที่ทำให้การวินิจฉัยสั่งการผิดพลาด อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

- 2.1 การวินิจฉัยสั่งการที่มีลักษณะเป็นการใช้สามัญชรรรมในการปรึกษาหารือกัน ถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพยายามบิดเบือนหันเหให้ผู้ตัดสินใจมุ่งหมายสนใจไปยัง เรื่องอื่น
- 2.2 พยายามเรียกร้องความสนใจจากประชาชน โดยไม่คำนึงถึงหลักการและความถูกต้อง ความผิดพลาดเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้บริหารที่ยึดนักการเมือง เพื่อหวังผลทางการเมือง เป็นที่คั่งมากกว่าความถูกต้อง
- 2.3 พยายามเร่งเร้าให้เกิดความกลัว และอาศัยความกลัวเป็นเครื่องมือ ทำให้เกิดการตัดสินใจโดยไร้เหตุผล
- 2.4 อังบารมีของผู้ใหญ่ เป็นการสร้างอาณาจักรแห่งอิทธิพล ถ้าผู้วินิจฉัย สั่งการมีจิตใจไม่มั่นคงพอ การตัดสินใจสั่งการย่อมจะเป็นการรักษาหน้าผู้ใหญ่มากกว่าจะเคร่งครัดอยู่กับเหตุผล
- 2.5 ทึกทักเหมาเอาโดยสรุปว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนั้น เพราะเหตุนั้นเหตุนี้ โดยไม่มีกรณีตัวอย่าง หรือข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ
- 2.6 ความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะใช้ถ้อยคำกำกวม ใช้ภาษาไม่ทำให้ความหมายไม่ชัดเจน
- 2.7 การวินิจฉัยสั่งการนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไร้คุณค่า อันเป็นผลทำให้การวินิจฉัยสั่งการผิดพลาด
- 2.8 การวินิจฉัยสั่งการด้วยความระมัดระวังจนเกินไป ขาดการพิจารณาที่รอบคอบ ห้วนไหวและคั่งกลัวด้วยความกังวลที่จะผิดพลาด จนเป็นเหตุให้การวินิจฉัยสั่งการนั้นผิดพลาดได้
- 2.9 ถูกอิทธิพลครอบงำ ผู้บริหารคั่งอยู่กับอิทธิพลบีบบังคับจนไม่สามารถที่จะวินิจฉัยสั่งการตามหลักตรรกวิทยาและความมีเหตุผลได้

### 4.2 การมอบหมายหน้าที่การงาน ( Delegation )

การมอบหมายงาน หมายถึง การตัดสินใจสั่งการ และมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นงานในหน้าที่และงานที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่โดยเฉพาะ

การมอบหมายงาน ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจมอบหมายงานให้แก่ผู้ใ้บังคับบัญชา  
 ทำการแทน โดยมอบอำนาจบางอย่างไปให้ด้วย แต่หัวหน้าก็ยังคงไม่พ้นความรับผิดชอบ  
 คือ ความรับผิดชอบร่วมกัน

สมัยศ นาวิการ (2522 : 237) ได้ให้ความหมายของการมอบหมาย  
 งานว่า เป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลอื่น เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรม  
 อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การมอบหมายอำนาจหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชานั้นย่อมเป็นกลไก  
 ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร

ธงชัย สันติวงษ์ (2519 : 262) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า การมอบ  
 หมายงานหรือการมอบอำนาจหน้าที่ว่า

เป็นการกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ โดยตัวผู้บังคับบัญชาที่ให้แก่  
 ผู้ใ้บังคับบัญชาด้วยวิธีการมอบหมายงานทั้งกล่าว ผู้บริหารที่เป็นผู้รับมอบหมายงานจะได้  
 รับอำนาจ สิทธิในการวางแผนและวิธีการ รวมทั้งทำการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ภายใน  
 ส่วนงาน หรือที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน และในกรณีเดียวกัน ถ้าหากว่าบุคคลดังกล่าว  
 ทำการมอบหมายอำนาจหน้าที่ไปให้แก่พนักงานปฏิบัติงานในระดั้มค่าลงไปอีก ก็เป็นการ  
 แสดงว่าพนักงานที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่มานั้น จะมีสิทธิทำการตัดสินใจแก้ปัญหาใน  
 การปฏิบัติงานของตนได้เช่นกัน

สุชาติ ประชากุล (2513 : 39) ได้ให้ความหมายของคำว่า การมอบ  
 อำนาจหน้าที่ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาโอนหรือให้อำนาจหน้าที่และสร้างภาวะความรับผิดชอบ  
 ต่อการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใ้บังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่งคือ หลักของการทำงานให้สำเร็จ  
 ด้วยน้ำมือของผู้อื่น และผู้อื่นพอใจด้วย โดยผู้ใ้รับมอบหมายอำนาจมีอิสระพอสมควรที่จะ  
 ทำเป็นการใดสำเร็จความวัตถุประสงค์

#### หลักการมอบหมายงาน

วิชชา สุตรสุวรรณ (2521 : 274 - 276) ให้ความเห็นว่า การมอบหมาย  
 งานที่คืบหน้า ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ความสามารถและความเต็มใจที่จะมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำ ผู้บังคับบัญชา ผู้นำที่แท้จริงจะต้องเป็นผู้ที่เต็มใจที่จะให้ผู้อื่นทำ หรือได้เข้ามามีส่วนร่วมทำงาน ในความรับผิดชอบของผู้นำที่ก็จะต้องรู้ว่า ควรจะมอบอำนาจอย่างไร ควรจะมอบอำนาจอะไรบ้าง และควรมอบอำนาจเมื่อใด

2. ความสามารถหรือสมรรถภาพในการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาที่จะมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำอย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำ บัญชีรายชื่อ การจะรู้ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และรู้ความสามารถโดยทั่ว ๆ ไป ของผู้นั้นเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อจะคัดเลือกบุคคลที่เชื่อถือไว้วางใจ และเห็นสมควรที่จะให้มาร่วมทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และต้องรับผิดชอบร่วมกันได้

3. ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยอมรับมอบหมายงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น ผู้บังคับบัญชาควรพัฒนาให้ผู้อื่นทำ บัญชีรายชื่อ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ภาระงาน ความก้าวหน้า ตลอดจนการบริหารงานอื่น ๆ เพื่อให้การมอบอำนาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การกำหนดอำนาจหน้าที่การงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตกลงกันได้ อย่างชัดเจน ข้อนี้เป็นการแสดงถึงสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องทำบ้าง และจะต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แค่ไหน เพียงใด ซึ่งเป็นผลงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดขึ้น และให้ผู้อื่นทำ ทำให้เกิดความมั่นใจ

5. การกำหนดงานที่มอบหมายไปอย่างชัดเจน ข้อนี้หมายความว่า การโอนหรือมอบหมายงานบางอย่างไปให้ผู้อื่นทำ การดำเนินการ เช่น มอบหมายให้จ่ายเงิน หรือจ่ายเงิน มอบหมายให้ลงนามในหนังสือใด ๆ ใด ๆ มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น

6. การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้อย่างชัดเจน ในการยอมรับมอบหมายงานนี้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องตกลงยอมรับการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา และดำเนินการให้เป็นไปตามวิธีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควร โดยจะต้องคำนึงถึงอำนาจหน้าที่และสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาทำงานอยู่ในขณะนั้น

## ประโยชน์ในการมอบหมายงาน

งานดังนี้  
 สุชาติ ประชากุล (2513 : 45) ได้กล่าวถึงประโยชน์ในการมอบหมาย

### 1. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้นับจ้างกับบัญชา

- 1.1 แบ่งเบาภาระของผู้นับจ้าง
- 1.2 ช่วยให้ผู้นับจ้างมีเวลากำหนดนโยบาย วางแผนหรือคิดริเริ่มงานใหม่ขึ้นอีก
- 1.3 รู้ความสามารถของผู้นับจ้าง
- 1.4 ทำให้รู้ปัญหาของงาน
- 1.5 ทำให้ผู้นับจ้างรักใคร่นับจ้าง เพราะไม่ห่วงอำนาจ
- 1.6 ได้คนที่มีฝีมือทำงาน
- 1.7 ผู้นับจ้างมีความตั้งใจทำงาน

### 2. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้นับจ้าง

- 2.1 เกิดความพอใจที่ได้รับมอบหมาย
- 2.2 เป็นการฝึกงาน
- 2.3 ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
- 2.4 ทำให้รู้จักรับผิดชอบ
- 2.5 เป็นการบ่มเพาะกำลังขวัญในการทำงาน

### 3. ประโยชน์ต่อองค์การเป็นส่วนรวม

- 3.1 ได้ปริมาณงานมากและรวดเร็ว
- 3.2 เป็นการแบ่งงานกันทำ จะไม่มีสภาพคนล้นงาน
- 3.3 งานจะไม่คั่งค้าง งานจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
- 3.4 เป็นการแก้ปัญหาการทำงานที่ก้าวถ่วงและขัดแย้งกัน
- 3.5 ก่อให้เกิดระเบียบแบบแผนที่ดี
- 3.6 เป็นการให้ทรัพยากรมนุษย์ได้เต็มที่
- 3.7 เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

เมธี ปิณฑนานนท์ (2525 : 191 - 192) ได้กล่าวถึงปัญหาของการมอบอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยอมรับว่าไม่มีผู้บริหารคนใดที่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่การบริหารทุก ๆ อย่าง และทุก ๆ กิจกรรมที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างใดโดยทุกอย่างไป ทั้งนี้หน้าที่บางประการจึงควรมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ ในการนี้ผู้บริหารโรงเรียนอาจจะประสบปัญหาสำคัญ 3 ประการด้วยกันคือ

1. ไม่มีงบประมาณที่จะจ้างบุคลากรที่จะมารับผิดชอบงานบางชนิด ซึ่งจะใช้บุคลากรที่มีอยู่ในโรงเรียนทำไม่ได้

2. ผู้บริหารไม่มีความเชื่อและไม่ไว้วางใจว่าจะมีผู้ใดจะมีความสามารถใดที่เท่ากับตน

3. ไม่มีใครยอมรับอำนาจและความรับผิดชอบที่จะมอบหมายงานให้

อย่างไรก็ดี สถานการณ์โดยทั่วไปที่เกิดขึ้นนั้น มักเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนไม่มอบอำนาจและความรับผิดชอบไปยังบุคคลอื่น ๆ ในขณะทำงาน เพราะไม่ทราบว่า จะมอบหรือแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบอย่างไร และไม่ทราบว่า จะส่งมอบอำนาจและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนไว้อย่างไร

#### 4.3 การจูงใจ (Motivation)

ในบรรดาทรัพยากรบริหารนั้น ปัจจัยสำคัญที่นักวิชาการและนักบริหารได้ให้ความสำคัญเสนอมากคือ "คน" หรือ "ทรัพยากรมนุษย์" นั้นเอง

ในบรรดาทรัพยากรหลักของการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีจัดการนั้น มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ

จากความเป็นปัจจัยสำคัญของ "คน" คงเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำคัญของคนหรือบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้การบริหารที่ดีนั้น ผู้บริหารจะจูงใจให้บุคลากรหรือผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานได้เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

นพพงษ์ บุญจิตราคุณย์ (2527 : 119) ได้ให้คำอธิบายการจูงใจไว้

ดังนี้

สิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของบุคคล และสิ่งจูงใจที่จะให้กับคนแต่ละคน นั้นอาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการและลักษณะประเภทของบุคคล สิ่งจูงใจอาจจะ เป็นในค่านิยมวัตถุใดก็ตาม เงิน สิ่งของ เป็นโอกาสในการทำงานใหญ่ ๆ สภาพทางกายอื่น เป็นสิ่งพึงปรารถนา โศกะทำงาน ห้องทำงานดี ๆ เป็นในค่านิยมคุณคติในการทำงาน ความพึงพอใจในทางสังคมที่ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรภาพ เป็นโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมงานอย่างกว้างขวาง หรือสภาพของลักษณะงานที่ท้าทายให้ อยากทำ สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการศึกษาและสำรวจลักษณะบุคลิกของคนที่ร่วมกันทำงาน และนำมาเป็นเครื่องกระตุ้นมอบให้แต่ละคนตามความต้องการ ผู้นำของหน่วยงานจึงมี บทบาทอย่างมากในการเลือกสิ่งจูงใจเหล่านี้มาใช้กระตุ้นเพื่อนร่วมงาน ส่วนบุคลากร ที่ทำงานร่วมกันก็ควรจะต้องศึกษาในเข้าใจ รู้จักเสียสละและเลือกไว้กับเพื่อนร่วมงานของ คน เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศของการทำงานร่วมกันให้ได้

สมพงษ์ เกษมธิน (2517 : 224-227) ให้ความหมายของการจูงใจ  
ไว้ว่า

การจูงใจ ( Motivation) เป็นวิธีการที่จะชักนำพฤติกรรมผู้ขึ้นให้ประพฤติ ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมของคนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแรงจูงใจ เหตุนี้การจูงใจจึง เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าหรือแรงจูงใจ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การจูงใจหมายถึง ความพยายามที่จะชักจูงให้ผู้อื่นแสดงออก หรือปฏิบัติตามข้อจูงใจ สิ่งจูงใจอาจจะมีได้ ทั้งจากภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง แคมมูลเหตุจูงใจอันสำคัญของบุคคลคือ ความต้องการ

ความต้องการของมนุษย์ 5 ชั้น ตามที่ มาสโลว์ ( A.H.Maslow )

ได้กำหนดไว้คือ

1. ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological needs) เป็นความ ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการดำรงชีวิต ความต้องการ เหล่านี้ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ฯลฯ ในขั้นแรกนี้องค์กร ทุกระดับจะต้องตอบสนองความต้องการของแต่ละคน โดยการคำนึงถึงรายได้ของบุคลากร ในหน่วยงานที่จะไปแสวงหาสิ่งจำเป็นขั้นมูลฐานนี้



2. ความต้องการความปลอดภัย (Security needs) เมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยก็จะเข้ามา มีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์ มีความต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ในองค์การความปลอดภัยหรือความมั่นคงในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของผูปฏิบัติงานทุกคน ผู้บริหารจึงต้องมีหน้าที่จะทำให้ทุกคนในหน่วยงานรู้สึกถึงความมั่นคงในการทำงาน

3. ความต้องการทางสังคม (Social needs) เมื่อความต้องการ 2 ประการแรกได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการทางสังคมเป็นอันดับต่อไป ความต้องการทางสังคมนี้หมายถึงความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรภาพและความรักจากเพื่อนร่วมงาน ต้องการให้บุคคลในหน่วยงานยอมรับในความสำคัญของตน

4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem needs) ความต้องการให้ได้รับการยกย่องในสังคม รวมทั้งความเชื่อมั่นในตนเอง ความสำเร็จ ความรู้ ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพ เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย การมีตำแหน่งในหน่วยงาน

5. ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จตามศักยภาพ (Self-actualization needs) เป็นความต้องการขั้นสูงสุด ที่คนมักอยากจะเป็น อยากจะได้ คือเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุดที่คนตั้งความปรารถนาเอาไว้

ดังนั้นการสร้างสิ่งจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถนั้น ผู้บริหารควรจะต้องนำความต้องการของมนุษย์ตามที่มาสโรว์โลกกล่าวไว้ทั้ง 5 ชั้นนี้ ไปพิจารณาไว้ให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน

ภิญโญ สาร (2526 : 270-271) โลกกล่าวถึงสิ่งจูงใจที่จะให้บุคลากรในโรงเรียนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 5 ประการด้วยกันคือ

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงินและสิ่งของ สิ่งจูงใจประเภทนี้ ถ้าผู้รับได้รับไปเฉย ๆ โดยไม่ทราบว่าค่าความคืออะไร หรือขาดการสรรเสริญประกอบ ผลที่



จะจูงใจให้เขาทำงานก็ขึ้นมีน้อย และถ้าบางคนได้รับบางคนไม่ได้รับ หรือได้รับไม่เท่ากัน จะต้องแสดงเหตุผลให้ทราบ มิฉะนั้นจะเป็นการทำลายน้ำใจ มากกว่าจูงใจให้ทำงาน

2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส เช่น โอกาสที่จะมีชื่อเสียงที่เด่น มีเกียรติยศ มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์ในทางจูงใจให้ทำงานก็ขึ้น เหมาะสมที่จะให้กับบุคคลที่อยู่ในสภาพอึดอัดทางวัตถุ

3. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทำงานซึ่งอาศัยวัตถุเป็นหลัก เช่น ที่นั่งทำงานที่ดี มีห้องทำงานส่วนตัว มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ การให้สวัสดิการต่าง ๆ ความความจำเป็นที่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจเช่นกัน

4. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทำงานซึ่งไม่เกี่ยวกับวัตถุ เช่น สภาพสังคมของครูในโรงเรียนที่ดีจะช่วยให้โรงเรียนน่าอยู่ ถ้าครูทุกคนมีความสามัคคีกัน ครูทุกคนอยู่ในฐานะที่ทัดเทียมกันทั้งในค่านิยม เศรษฐกิจ และการศึกษา ครูไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ครูจะมีความร่วมมือกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง คุ้มเหนื่อยนี้ผู้บริหารควรหาทางให้การพบปะสังสรรค์ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีครุโหมมากที่สุด

5. การบำรุงขวัญหรือกระตุ้นและสร้างความรู้สึกให้เกิดกับครูทั้งหลายว่าตนเองมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน หรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์สำคัญ ๆ ของโรงเรียน

สมพงษ์ เกษมสิน (2517 : 231) ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างขวัญและการจูงใจในการทำงานไว้ดังนี้

1. สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ถ้าถึงขวัญที่ค้ำชูเกิดจากทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของผู้ร่วมงาน ทัศนคติโดยทั่วไปหมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่จะกระทำในทางรับหรือปฏิเสธต่อบุคคล กลุ่มชน สถานการณ์หรือค่านิยมใด ๆ ดังนั้นทัศนคติจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่จะได้รับการเสริมสร้างให้มีขึ้นแก่บุคคลในทุกหน่วยงาน

2. กำหนดมาตรฐานและสร้างเครื่องมือสำหรับวัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน เช่น จีกระบบการประเมินผลงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความดีความชอบ เพราะการสร้างมาตรฐานที่เชื่อถือได้ไว้ใช้ในองค์การเพื่อประโยชน์ดังกล่าวนี้ ย่อมจะสามารถ

ป้องกันความล่าช้าและข้อครหาอื่นจะเป็นทางนำไปสู่การเชื่อมขวัญในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การได้

3. เงินเดือนและค่าจ้าง ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ส่วนสัดระหว่างเงินเดือน ค่าจ้างดีงาน จะก่อให้เกิดความไม่พอใจในการทำงาน และจะทำให้ขวัญในการทำงานเสื่อมทรามลง

4. ความพึงพอใจในงานที่ทำ ขวัญจะเกิดขึ้นควบคู่ความรู้สึกพอใจในงานที่ทำ ดังนั้นคนใดเปิดโอกาสให้คนใดได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มของตนเองมาก ดังนั้นการที่จะมอบหมายงานให้บุคคลใดเท่านั้น ควรจะเป็นงานที่เขาพอใจ เพื่อจะได้งานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิธีจูงใจในการทำงานที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

5. ความเป็นหน่วยหนึ่งของงาน ในองค์การหนึ่ง ๆ ย่อมมีกลุ่มสังคม (Social group) เกิดขึ้นภายในองค์การ เช่น กลุ่มผู้สนใจในงานอดิเรกต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งอาจจะเข้าสังกัดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมื่อคนในกลุ่มสามารถรวมกันได้ ขวัญของกลุ่มโดยทั่วไปก็ขึ้น ตามแคระกลุ่มย่อยเหล่านี้ผสมกันได้ ก็จะทำให้ขวัญของกลุ่มใหญ่ก็ขึ้นควบ และส่งผลถึงขวัญโดยรวมขององค์การด้วย

6. สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดขวัญขึ้น ควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับฐานแห่งความนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บังคับบัญชาไม่พึงเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเครื่องจักรหรือเป็นคนเกียจคร้าน คองคอยจับผิด บังคับ ลงโทษ แต่เป็นหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาจะค้นหาทางจูงใจให้เกิดการทำงานด้วยความสมัครใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

การจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นศิลปะอันสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้บริหาร เพราะการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ต่างกันทั้งในประเภทของงาน ผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม ฯลฯ ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการจูงใจให้เหมาะสมกับงาน และบุคคลแต่ละประเภทและกรณีไป

#### 4.4 การประสานงาน (Coordinating)

การประสานงานเป็นเทคนิคการบริหารที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพยายามหาวิธีที่จะสร้างให้เกิดการประสานงานขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะคงรู้จักมีเป้าหมาย



สมพงษ์ เกษมนสิน (2517 : 147 - 148) ได้ให้ความหมายของการประสานงานว่า การประสานงานเป็นเรื่องของความร่วมมือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะทางใจเป็นสำคัญ ดังนั้นข้อตกลงขั้นปฐมของการประสานงานคือ "จิตใจ" อันหมายถึงความร่วมมือและเมื่อเกิดความร่วมมือแล้ว การดำเนินงานให้ประสานสอดคล้องก็จะเกิดขึ้นมาโดยนิตินี้ จึงอาจให้ความหมายของการประสานงานได้ดังนี้ว่า "การประสานงานคือ ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างให้เรียบร้อย และสอดคล้องกลมกลืนกัน เพื่อให้งานสมบูรณ์และสำเร็จเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้"

ความมุ่งหมายของการประสานงาน มีดังนี้

1. ความมุ่งหมายของการประสานงานที่สำคัญคือ การช่วยให้ผลและคุณภาพของงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ถ้าการประสานงานของบุคลากรทุกฝ่ายไม่สอดคล้องต่อกัน ก็จะทำให้ทำงานไม่บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
2. การประสานงานที่ดี จะคงอาศัยการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดและรอบคอบ ตลอดจนมีการคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร
3. ลดการขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์การเดียวกันอาจเกิดได้ทุกขณะ เพราะการปฏิบัติงานร่วมกันนั้น ผลประโยชน์หรือความเห็นของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนอาจไม่ตรงกับแนวปฏิบัติ หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ ความสับสนของงานก็อาจจะก่อให้เกิดการก้าวท้าวและขัดแย้งกันโดยง่าย ฉะนั้นการประสานงานที่ดีย่อมจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายมีความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดี ไม่มีการก้าวท้าวซึ่งกันและกัน อันจะเป็นชนวนให้เกิดการแตกร้างและเป็นผลเสียหายแก่งาน

ในการประสานงานที่จะให้ได้ผลดีและบรรลุเป้าหมายนั้น ผู้บริหารจะต้องมีเทคนิคทางการบริหารเข้ามาช่วย เพื่อให้ลดความขัดแย้งภายในหน่วยงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความสะดวก สมพงษ์ เกษมนสิน (2517 : 153-156) ได้กล่าวถึงเทคนิคการร่วมมือประสานงานไว้ดังนี้

1. การจัดทำแผนผังและกำหนดหน้าที่การงาน คือการจัดแบ่งแยกงานให้เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของงาน รวมทั้งกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานกาวกายและซ้ำซ้อนกัน

2. จักให้มีระบบการติดต่อที่มีประสิทธิภาพ การติดต่อหรือการสื่อสารเป็นวิธีของการประสานงานที่สำคัญมาก เพราะฉะนั้นจึงควรจักให้มีระบบการติดต่อดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันมิให้การสื่อสารไปรวมอยู่ ณ จุดหนึ่งจุดใดโดยเฉพาะ เพราะจะทำให้งานล่าช้า นอกจากนี้จะต้องพิจารณาถึงสายการบังคับบัญชาควยว่า มีลักษณะที่อำนวยความสะดวกต่อการประสานงานหรือไม่ รวมทั้งระบบการติดต่อ นั้น มีการป้อนกลับ (Feed back) และเป็น การติดต่อสองทาง (two-ways communication) หรือไม่ควย

3. การใช้คณะกรรมการคือจักให้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดระเบียบวิธีให้การบริหารของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปในลักษณะของการประสานงานที่ดี

4. การใช้วิธีการงบประมาณ วิธีการควบคุมงบประมาณ การบัญชีที่คุมการใช้ราย หรือวิธีควบคุมอื่น ๆ ทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมให้การปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของแต่ละโครงการให้ประสานกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีเอกภาพ

5. การศึกษาค้นคว้าสอดส่องทั้งภายในและภายนอก การศึกษางานในหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่ามีขอบเขตของนิคผลอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องเวลาว่าหน่วยงานใหม่มีความเพียงตรง จิตพิสัยเพียงใดในการดำเนินงาน

6. การติดต่ออย่างไม่เป็นพิธีการ ในบางครั้งหากใช้วิธีปฏิบัติตามแบบแผนเกินไป ก็อาจจะทำให้งานล่าช้า เกิดผลเสียได้ ดังนั้นการติดต่ออย่างไม่เป็นพิธีการก็สามารถนำมาใช้ได้เป็นบางกรณี

7. การใช้เจ้าหน้าที่ติดต่อเฉพาะ งานบางชนิดมีลักษณะพิเศษหรือเป็นงานที่ซับซ้อนสับสน หากใช้บุคคลธรรมดาติดต่อดำเนินงานอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ จึงต้องเลือกใช้บุคคลที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ และความสำเร็ของงานก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ไปติดต่อโดยเฉพาะนี้มาก

8. การจัดทำมีการชุมนุมผู้ไต่บังคับบัญชีฯ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องของไคทราว โดยชัดเจนถึงงานที่กระทำเพื่อประโยชน์แก่การประสานงานโดยตรง ซึ่งมีความจำเป็นมากเพื่อหน่วยงานนั้น ๆ จะต้องปฏิบัติงานตามโครงการใหญ่ ๆ นอกจากนั้นยังอาจใช้ การชุมนุมหรือการประชุมนี้ได้เป็นประโยชน์แก่การประสานงานโดยปริยายได้ เพราะ ความสนทนกันเป็นกันเอง อันเกิดจากการชุมนุม ซึ่งสรรค์ นั้นเอง

9. การจัดทำกรอบรวมและพัฒนาบุคคล การพัฒนาผู้ไต่บังคับบัญชีฯ ให้มีความ เข้าใจซาบซึ้งและรอบรู้เกี่ยวกับงาน ให้มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีกำลัง ใจ รักงาน ความสำคัญของการพัฒนาอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรผู้ไต่บังคับบัญชีฯ จึงจะมีความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน และทำอย่างไรสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ไต่บังคับบัญชีฯ กับผู้ไต่บังคับ บัญชีฯ และผู้ร่วมงานจึงจะดี มีความเข้าใจต่อกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือประสานงานที่ดี

10. จัดให้มีการมอบอำนาจหน้าที่ ให้ผู้ไต่บังคับบัญชีฯ หรือผู้ร่วมงานรับไป เพื่อ ปฏิบัติจัดทำ นอกจากจะเป็นการกระจายงาน แบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ไต่บังคับบัญชีฯ แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและสามัคคีธรรมในหมู่ผู้ร่วมงาน อันเป็น ประโยชน์แก่การประสานงานอย่างดี

นพพงษ์ บุญจิกราคุสัย (2527 : 78-79) ได้กล่าวถึงวิธีการประสานงาน ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน คือ

1. โครงสร้างของการบริหารที่จัดไว้เป็นระเบียบแบบแผน
2. มีแผนภูมิแสดงสายงาน สายบังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน
3. มีการเขียนนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้อง  
ไคทราว
4. ระบบเสนอรายงานเป็นระบบเป็นทางการ ยึดเป็นหลักปฏิบัติที่แน่นอน
5. มีเครื่องมือและระบบสื่อสารที่มีคุณภาพ
6. มีบุคลากรทำหน้าที่ประสานงานที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีมนุษย-  
สัมพันธ์ที่ดี
7. มีคณะกรรมการอันประกอบด้วยตัวแทนของบุคคลระดับต่าง ๆ ซึ่งได้ประชุม  
กันเป็นประจำ

8. มีการเขียนโครงการ แผนงาน วิธีการทำงานต่าง ๆ ให้ทุกคนได้ทราบ
9. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้พบปะสังสรรค์กันนอกเวลาปฏิบัติงาน เพื่อสร้างไมตรีสัมพันธ์อันดี
10. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจ มีความรู้เกี่ยวกับงานเสมอ

จะเห็นได้ว่า การประสานงานเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของกระบวนการบริหารที่จะทำให้กระบวนการบริหารต่าง ๆ ไต่ดำเนินไปอย่างประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้งานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นการประสานงานยังก่อให้เกิดพลังงานของกลุ่ม (Group Effort) และส่งเสริมให้เกิดการทำงานในลักษณะที่กลมกลืน (Harmony) เกิดมีเอกภาพรวมกัน (Unity of Command)

#### 4.5 การจึคให้มีส่วนร่วม (Participation)

การมีส่วนร่วมในการบริหารนั้น มุ่งที่จะให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ

ดังนั้นการที่บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร เพราะว่าถ้าสมาชิกในองค์การไม่ว่าจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติงาน เพราะความไม่เข้าใจหรือเกิดความรู้สึกว่าตนเองมิได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ หรือมิได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การแล้ว การบริหารงานก็จะดำเนินไปด้วยความลำบาก

สมพงษ์ เกษมสิน (2517 : 176) ได้ให้ความหมายของการจึคให้มีส่วนร่วมว่า หมายถึงการที่บุคคลได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมจะช่วยสร้างพลังจิตใจให้รวมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพมากกว่าการยินยอมปฏิบัติตามคำสั่ง ยิ่งกว่านั้นการมีส่วนร่วมจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลนั้นสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่ม ตลอดจนวัตถุประสงค์รวมขององค์การด้วย

การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในองค์การประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ประการคือ

1. การมีส่วนร่วมในด้านการแสดงความคิดเห็น มนุษย์เรมีความคิดเห็นและย่อมมีความผูกพันกับหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ความเจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์การ ย่อมมีผลกระทบท่อสมาชิกขององค์การด้วยเสมอ ทั้งนี้สมาชิกขององค์การจึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิดและปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ แม้เพียงการแสดงและรับฟังความคิดเห็นก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าบุคคลผู้นั้นมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแล้ว

2. การมีส่วนร่วมให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย สมาชิกในองค์การนั้นหากได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแล้ว นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกขององค์การแสดงความคิดเห็นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มของตน และความร่วมมือกันนั้นจะแผ่ขยายไปทั้งองค์การ ซึ่งจะทำให้สมาชิกทั้งองค์การมีเป้าหมายเดียวกัน

3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับในเป้าประสงค์เดียวกันแล้ว สิ่งนั้นจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลได้เกิดความรู้สึกสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในองค์การนั้น

จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การนั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานขององค์การ และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องอำนวยความสะดวกหรือสร้างสรรคให้เกิดการร่วมมือ ร่วมใจ ในองค์การนั้นขึ้นมาให้ได้ และการที่จะสร้างสรรคให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานนั้น ผู้บริหารจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะผู้นำ และสภาพของงานที่จะเอื้ออำนวยต่อการที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานขององค์การหรือไม่

วิธีการที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

1. การชี้แนะและสอนงาน วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ร่วมงานได้ประโยชน์ในแง่ที่เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ได้รับความอบอุ่นใจ และได้แสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา



2. การให้กลุ่มเสนอความคิดเห็น จะช่วยสร้างสมาชิกที่ขรรมในกลุ่ม และเป็นการระดมความคิดของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ได้รับข้อคิดเห็นที่กว้างขวางและมีลักษณะสร้างสรรค์

3. การให้กลุ่มควบคุมกันเอง การควบคุมกันเองระหว่างกลุ่มย่อมก่อให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะให้บุคคลภายนอกคอยติเตียนควบคุมอยู่

4. จัดให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ บุคคลเมื่อใดทำงานถูกต้องตรงตามความรู้ความสามารถ ย่อมจะมีความสนใจในการที่จะปฏิบัติงานนั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีคือการทำงานเป็นอันมาก

5. เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งอาจจะทำให้หลายวิธี เช่น การตั้งผู้รับฟังความคิดเห็น หรือตั้งกรรมการคอยติดตามสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในองค์การ

ข้อจำกัดบางประการของการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้บริหารจะต้องพิจารณาหาทางป้องกันมิให้เกิดขึ้น คือ

1. การให้กลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ อาจจะก่อให้เกิดกลุ่มอิทธิพลขึ้น และกลุ่มนี้อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มอื่นได้ ซึ่งเท่ากับให้กลุ่มอิทธิพลเป็นกลุ่มเผด็จการ ซึ่งจะเป็นผลเสียยิ่งกว่ามีหัวหน้าแบบเผด็จการคนเดียวเสียอีก

2. ความรับผิดชอบและการกระทำของกลุ่ม ไม่มีหลักประกันอันใดแน่ชัด เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่ม การที่จะให้กลุ่มรับผิดชอบเป็นส่วนรวมย่อมเป็นสิ่งที่ยาก

3. การให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลของการตัดสินใจอาจจะขัดกับความคิดเห็นของผู้บริหารหรือผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ก็ได้

4. การมีส่วนร่วมอาจจะไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในกรณีเร่งด่วนได้

5. กิจกรรมหรือปัญหาต่าง ๆ ที่จะให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จะต้องเลือกสรรผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจให้เหมาะสม และควรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง

6. การมีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดนโยบายก็ การตัดสินใจต่าง ๆ ก็ที จะต้องกระทำในขอบเขตของงานของบุคคลแต่ละกลุ่มที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจปัญหานั้น ๆ ถ้าหากให้กลุ่มใดแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจนเกินขอบเขตแล้ว อาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างกลุ่มได้ง่าย

#### 5. การควบคุม (Controlling)

ในการบริหารงานขององค์การนั้น เป็นที่ยอมรับกันว่าขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการบริหารคือการวางแผน แต่การมีแผนที่มิได้หมายความว่า งานนั้นจะต้องสำเร็จลุล่วงไปตามแผนการที่คาดไว้ เหตุว่าแผนเป็นการคาดเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะองค์การนั้นประกอบไปด้วยบุคคล ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) และยังมีปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์การอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินงานขององค์การจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานตามแผนและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนนั้น นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก เหตุว่าในการติดตามผลการปฏิบัติงานนั้น ผลการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนจะช่วยแก้ไขอุปสรรคได้ทันที่ และสามารถทราบผลการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน อันสามารถนำผลงานนั้นไปพิจารณาปรับปรุงในส่วนอื่น ๆ ที่จะต้องดำเนินการต่อไปให้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นการควบคุมงานยังเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การดำเนินไปถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ดังนั้นการติดตามผลและการควบคุมงานจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร เพราะการบริหารที่ขาดระบบการควบคุมที่ดีจะดำเนินไปคล้ายกับเรือที่ขาดหางเสือ เรือก็อาจจะไปไม่ถึงที่หมาย และมาครกว่าแล่นไปถึงที่หมายได้ก็คงต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งความสิ้นเปลืองหรือไม่ประหยัดก็ การดำเนินงานล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพก็ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในการบริหารทั้งสิ้น

วีรนาถ มานะกิจ (2519 : 237) ได้ให้ความหมายของการควบคุมว่า การควบคุมหมายถึงการติดตามผลของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน ตามข้อแนะนำ

และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การคิดความนี้จะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดอันเป็นผลให้งานเสียหาย ทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดซ้ำอีก

สุภรณ์ ศรีพหล (2523 : 147 - 148) ได้ให้ความหมายของการควบคุมไว้ว่า การควบคุมในการบริหารหมายถึง ผู้บริหารหรือหัวหน้าจะต้องสอดส่อง ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่บังคับบัญชา ให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น เป็นระเบียบ เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สมพงษ์ เกษมสิน (2517 : 248) ได้ให้ความหมายของการควบคุมงานไว้ว่า การควบคุมงานคือ การใช้ศิลปะการบริหาร เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามวิธีการหรือไม่ และผลของการปฏิบัติงานถึงมาตรฐานเพียงใดหรือไม่

#### กระบวนการในการควบคุม

สุภรณ์ ศรีพหล (2523 : 148 - 149) ได้เสนอกระบวนการควบคุมงานไว้ดังนี้ กระบวนการในการควบคุมหมายถึง (1) การตรวจสอบ (2) การชี้แจง และ (3) การศึกษาแก้ไขข้อบกพร่อง ทั้ง 3 ประการนี้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน อย่างใกล้ชิดในการดำเนินการและการจัดการ

1. การตรวจสอบ จะต้องอาศัยการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารงาน การดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อยู่ที่การวัดและการประเมินผลงาน

วิทยุ สาธร (2526 : 223) ได้กล่าวถึงการประเมินผลงานว่า การประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสาย มีความจำเป็นสำหรับหน่วยงานทุกชนิด วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงานก็คือการตรวจสอบ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นในการประเมินผลงานจึงต้องเอาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานมาเป็นบรรทัดฐานที่ใช้วัดหรือประเมินผล กระบวนการประเมินผลมีดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลให้แน่นอนว่า ต้องการประเมินผลงานอะไรบ้าง

2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน (Criteria) เช่น อย่างไร  
จึงจะดีกว่าดีมาก อย่างไรดีกว่าที่ และอย่างไรดีกว่าพร่อง

3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีเลือกข้อมูลที่รักษุมตามแนวหลักเกณฑ์  
ในการประเมินผลงาน

4. แปลข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้

สมพงษ์ เกษมสิน (2526 : 152 - 155) ได้กล่าวถึงกระบวนการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยุ สาขร ทั้งนี้คือ

1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือจะต้องกำหนด  
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายโดย  
รวดเร็วและถูกต้อง

2. กำหนดแบบและกำหนดลักษณะงานที่จะประเมิน คือเมื่อได้กำหนดวัตถุประสงค์  
ประสงค์แล้ว จะต้องกำหนดวิธีที่จะใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย  
สร้างแบบประเมินขึ้นหากจำเป็น และในแบบควรกำหนดลักษณะงานที่องค์การจะประเมิน  
ผลไว้ด้วย

3. กำหนดตัวผู้ประเมินและทำการอบรมผู้ทำการประเมิน เมื่อกำหนดแบบ  
ประเมินผลและลักษณะงานที่จะประเมินแล้วนั้น ต่อมาคือ กำหนดตัวผู้ที่จะทำการประเมิน  
โดยปกติจะคัดเลือกผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดของผู้ที่จะถูกประเมิน

4. กำหนดวิธีการประเมินผล ในขั้นนี้หน่วยงานจะต้องกำหนดวิธีประเมิน  
ว่าจะใช้การประเมินผลโดยวิธีใดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

### ข้อควรคำนึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น มักจะมีโต้แย้งเกิดขึ้นเสมอ ระหว่างผู้ประเมิน  
และผู้ถูกประเมิน ดังนั้นผู้ประเมินจึงควรระมัดระวังและพึงถึงข้อคิดต่อไปนี้ (สมพงษ์  
เกษมสิน 2526 : 163)

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีหน้าที่ใน  
การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคน

2. เมื่อทุกฝ่ายให้ความเห็นชอบในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จะต้องยึดถือเป็นนโยบายและปฏิบัติโดยเคร่งครัดและทั่วถึง มิฉะนั้นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นก็จะมีสัมฤทธิ์ผล

3. ก่อนที่จะนำวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบมาใช้ ควรจะไตร่ตรองให้ผู้มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานได้เข้าใจถึงแบบและวิธีการโดยถ่องแท้ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปในแนวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเปรียบเทียบและวิจารณ์แนวปฏิบัติระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน

4. ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจโดยถูกต้อง เพื่อสามารถปฏิบัติงานโดยไม่มีข้อผิดพลาด

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความดีความชอบแก่บุคลากรในหน่วยงานแล้ว ควรจะมีลักษณะเป็นไปในลักษณะของการสอนและงานแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

2. การชี้แนะ เมื่อผู้บริหารได้ทำการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ขั้นต่อไปก็คือนำผลนั้นไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในชั้นของการวางแผน จาก การเปรียบเทียบจะทำให้ผู้บริหารมองความแตกต่างว่าผลงานอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่ หากต่ำกว่าระดับมาตรฐานจะได้พิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป

3. การแก้ไขข้อบกพร่อง ความสำคัญของการควบคุมอยู่ที่การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง การแก้ไขจะต้องกระทำในทันทีทันใด หากทิ้งไว้จะเปิดเสียต่อการบริหาร งาน อาจทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการได้

### เทคนิคในการควบคุมงาน

การควบคุมงานที่ดีนั้น จะต้องจัดให้เป็นระบบ แบ่งออกได้เป็น 3 ตอนคือ

1. การควบคุมล่วงหน้า เป็นการวางแผนควบคุมก่อนการดำเนินงาน เป็น ความพยายามในการหาทางป้องกันการเสี่ยงเบนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย

2. การควบคุมปัจจุบัน เป็นการควบคุมในขณะที่กำลังดำเนินงาน ซึ่งจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผน เพื่อจะไ้บรรลุเป้าประสงค์

3. การควบคุมหลังการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายว่าการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามแผนและบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

วีรนาถ มานะกิจ (2519 : 241 - 245) ได้เสนอเทคนิคของการควบคุมงานไว้ 10 ประการคือ

1. การควบคุมต้องคำนึงถึงลักษณะและความต้องการของงาน งานใดที่มีความสำคัญมาก ควรจะมีระบบการควบคุมที่รัดกุม เหมาะสม ส่วนจุดประสงค์ในการควบคุมว่าควรจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับภารกิจของผู้นับถือชอบต่อผลงาน

2. การควบคุมจะต้องรายงานความเคลื่อนไหวไ้ทันที่ การควบคุมที่ทันที่นี้จะต้องรู้ข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนทันที ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันจะหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

3. การควบคุมควรเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้บริหารควรจะใช้ความสามารถในการควบคุม ซึ่งทำให้คนสามารถทำนายความคลาดเคลื่อนไ้ทันที่ เพื่อทำการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

4. การควบคุมต้องระบุว่าข้อผิดพลาดไ้บ้างที่ควรยกเว้น ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานของกิจกรรมบางอย่างอาจจะมีสำคัญไม่เท่ากัน การควบคุมจะต้องระบุลงไปว่าความผิดพลาดใดเป็นเรื่องที่สำคัญ

5. วิธีการควบคุม ควรมีการกำหนดเป้าหมาย เป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็มาตรฐานกำหนดขึ้นในกระบวนการควบคุม และเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับการปฏิบัติงานของทุกคน และจะเป็นมาตรฐานสำหรับวัดว่าผลการทำงานเป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้หรือไม่

6. การควบคุมมีลักษณะยืดหยุ่น การจักระบบการควบคุมที่มีลักษณะยืดหยุ่นไ้ทันที่นี้จะต้องมีทางเลือกเพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

7. การควบคุมควรจะเหมาะสมกับแบบขององค์การ การจัของค์การเป็นการวางระเบียบให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การประสานงาน โดยกำหนดว่าใครมีอำนาจหน้าที่

รับผิดชอบอย่างไร การวางระเบียบทั้งกล่าวมีความสำคัญที่จะนำมาซึ่งระบบการควบคุม  
 ภัย ผู้บริหารจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุม คือผู้บริหารจะเป็นผู้มอบงานและ  
 มอบอำนาจหน้าที่แก่บุคคลในองค์การ และทำหน้าที่ควบคุมงานที่มอบหมายไปแล้วภัย

8. การควบคุมควรมีลักษณะประหยัค การควบคุมจะมีลักษณะประหยัคหรือ  
 ไม่นั้น ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ซึ่งแตกต่างกันตามความสำคัญของกิจกรรม ค่าใช้จ่าย  
 อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการควบคุม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดให้มีระบบ  
 การควบคุมโดยวิธีงบประมาณที่สลับซับซ้อนอาจคุ้มค่าสำหรับธุรกิจใหญ่แต่ไม่ประหยัคสำหรับ  
 ธุรกิจเล็ก ๆ เป็นต้น

9. การควบคุมควรจะเป็นที่เข้าใจแก่ปฏิบัติ ระบบการควบคุมจะไม่บังเกิดผล  
 หากผู้บริหารหรือปฏิบัติกรไม่เข้าใจระบบการควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม

10. การควบคุมควรจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ การควบคุมที่ดีนั้นมิใช่  
 เพียงแต่การค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติเท่านั้น แต่ควรจะรู้ว่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้น  
 ที่ใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และควรจะแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้นอย่างไรภัย

การควบคุมงานเป็นศิลปะอันจำเป็นของผู้บริหาร เพราะการควบคุมงานมิ  
 เพียงแต่จะต้องใช้กลวิธีในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแผนหรือมาตรฐานของงาน  
 ที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่ผู้บริหารจะต้องใช้ศิลปะในการบริหารที่จะน้อมนำให้บรรดาผู้ร่วม  
 งานพร้อมใจกันปฏิบัติงานให้โดยลที่สุด ทั้งนี้ การควบคุมงานที่ดีจึงขึ้นอยู่กับความสามารถ  
 ของผู้บริหารที่จะเข้าใจในบุคคลอื่นอันเกี่ยวกับความเคื่องการที่จะปฏิบัติตาม และความคอง  
 การที่จะปฏิบัติงานโดยอิสระ การควบคุมงานในลักษณะเช่นนี้ ผู้บริหารจะต้องนำหลักมนุษย-  
 สัมพันธ์เข้ามาช่วยเพื่อให้การควบคุมงานมีประสิทธิภาพได้ทั้งผลงานและน้ำใจคนภัย

กล่าวโดยสรุป กระบวนการบริหารตามแนวความคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน  
 ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ 5 ขั้นตอนคือ

1. การวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดนโยบาย การคาดการณ์  
 การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดงบประมาณ และการกำหนดแนวปฏิบัติ
2. การจัดองค์การ (Organize) การจัดโครงสร้างขององค์การ การ  
 สร้างขอบเขตของงาน และความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ

3. การจึกเจ้าหน้าที่ (Staff) เป็นขั้นตอนการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงาน การรักษาและการพัฒนาบุคลากร

4. การอำนวยการ (Direct) เป็นการบริหารงานเกี่ยวกับการตัดสินใจ การมอบหมายหน้าที่การงาน การจูงใจ การประสานงาน และการจัดให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

5. การควบคุม (Control) ได้แก่ การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

### ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารการศึกษา

โดยปกติผู้บริหารมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหารควรจะได้ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้เตรียมการป้องกันหรือหาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

#### 1. ปัญหาและอุปสรรคของการตัดสินใจสั่งการ

สมพงษ์ เกษมสิน (2523 : 213 - 215) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการตัดสินใจสั่งการไว้ว่าอาจแยกพิจารณาได้ 2 ประการคือ ปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจสั่งการและสาเหตุที่ทำให้การตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้คือ

ก. ปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจสั่งการ สาเหตุที่เกิดขึ้นได้แก่

1. ขาดข้อมูลและข่าวสารที่จะนำมาประกอบการพิจารณา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจสั่งการ

2. มีเวลาไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจสั่งการ ซึ่งบางครั้งการตัดสินใจสั่งการจะทำได้โดยเร่งด่วน มิได้มีการพิจารณาข้อมูลและข่าวสาร

3. ขาดความรู้และประสบการณ์ หัวหน้างานบางคนต้องตัดสินใจสั่งการในเรื่องที่ตนไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน อาจทำให้เกิดผิดพลาดได้



4. ลักษณะนิสัยของผู้ปฏิบัติงาน การบริหารจะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งนี้การคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้ร่วมงานก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ควรมองข้ามเพื่อจะได้นำมาแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น

ข. สาเหตุที่ทำให้การตัดสินใจสั่งการผิดพลาด เช่น การตัดสินใจสั่งการด้วยอารมณ์ การถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่ การถือประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง เป็นต้น สาเหตุที่ทำให้การตัดสินใจสั่งการผิดพลาดที่สำคัญ ได้แก่

1. ผู้ร่วมประชุมตัดสินใจสั่งการ พุทธนอกประเด็นทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่พอใจอาจทำให้การตัดสินใจสั่งการผิดพลาด
2. ทำให้ผู้ประชุมเกิดความกลัว และอาศัยความกลัวเป็นเครื่องมือให้เกิดการตัดสินใจโดยไร้เหตุผล ทำให้การตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดความรอบคอบ
3. การอ้างว่ามีผู้ใหญ่มั่นหน้า อาจจะทำให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อเห็นแก่ผู้ใหญ่มากกว่าการใช้เหตุผล
4. การสรุปผลโดยคิดเหตุผลเอาเอง โดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ หรือใช้ประสบการณ์ของตนเองเป็นเหตุผลสรุป
5. ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะการใช้ถ้อยคำกำกวม ได้แก่การใช้ถ้อยคำใหม่ให้ความหมายได้หลายทาง หรือใช้ภาษาและบุคลิกประโยคไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องระวังอย่างยิ่งในการสั่งการและการเสนอรายงาน
6. การใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไร้คุณค่า เป็นผลทำให้การตัดสินใจผิดพลาด
7. การตัดสินใจสั่งการด้วยความระมัดระวังจนเกินไป มีความหวั่นไหวและตื่นกลัวความกังวลที่จะผิดพลาด ขาดการพิจารณาที่รอบคอบ เป็นเหตุให้การตัดสินใจสั่งการนั้นผิดพลาดได้โดยง่าย
8. ถูกอิทธิพลครอบงำ ซึ่งบางกรณีผู้ทำการวินิจฉัยสั่งการต้องคั่งอยู่ภายใต้อิทธิพลที่คอยบีบบังคับจนทำให้การตัดสินใจสั่งการไม่อาจดำเนินไปตามหลักตรรกวิทยา และควมมีเหตุผลได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความผิดพลาดเสียหายในที่สุด

## 2. ปัญหาผลกระทบของการวางแผน

สมพงษ์ เกษมสิน (2523 : 99) ได้กล่าวไว้ว่า

1. การขาดความรู้ทางหลักวิชาเกี่ยวกับวิธีการวางแผน
2. ขาดข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็นนำมาใช้ในการวางแผน
3. ผู้วางแผนไม่ให้ความสำคัญในหลักวิชาเกี่ยวกับการวางแผนอย่างเพียงพอคือ วางแผนตามความเคยชินหรือตามอารมณ์
4. วัตถุประสงค์และนโยบายไม่แน่นอน ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่การวางแผนงานให้ประสานสอดคล้องกัน
5. นำเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการวางแผน
6. อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
7. ขาดปัจจัยสำคัญในการวางแผน เช่น ขาดนักวิชาการ ขาดกำลังเจ้าหน้าที่ ขาดกำลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ไพรัตน์ เกษะรินทร์ (2524 : 30 - 31) ได้กล่าวว่า นักศึกษาคำนวณวางแผนปฏิบัติงานได้รวบรวมปัญหาส่วนรวมที่ทำให้แผนที่วางไว้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้

1. ขาดการเตรียมการในระยะแรก โดยเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์ของงานไม่แน่ชัด ทำให้ไม่สามารถวางเป้าหมายของงานได้แน่นอน
3. ไม่มีการเลือกสรรวิธีการจัดการและยุทธวิธีที่จะทำให้แผนงานสามารถดำเนินและให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของบุคคลและทรัพยากรที่มีอยู่
4. การวางแผนปฏิบัติงานอยู่ในวงแคบ พิจารณาแต่เงื่อนไขและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมิได้คำนึงถึงตัวแปรภายนอกองค์กรที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการตามแผน
5. แผนงานมักจะทำตามความประสงค์ของผู้นำอำนาจในองค์กร โดยขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างจริงจังจากบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผน



4. ปัญหาของการจัดความสัมพันธ์ สายการบังคับบัญชาที่กำหนดขึ้น ก่อให้เกิดระเบียบของการปฏิบัติ แคมบางครั้งสายการบังคับบัญชาอาจก่อให้เกิดปัญหา เรื่องการติดต่อประสานงานกันได้ อาทิเช่น บุคคลในบุคคลหนึ่งที่อยู่ระหว่างเส้นทางการติดต่อประสานงานไป จะทำให้การติดต่อสื่อสารติดขัดล่าช้าลง

5. ปัญหาของการจัดความสัมพันธ์ในโครงสร้างขององค์การขนาดใหญ่ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะมี 2 เรื่องคือ ปัญหาของการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือหรือ ฝ่ายให้คำปรึกษา (Staff Units) และปัญหาของการจัดให้มีความสัมพันธ์เป็นกรณี พิเศษในรูปของคณะกรรมการ (Committee) เพื่อช่วยเหลืองานด้านทัศนคติเกี่ยวกับ ปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนขององค์การและเพื่อการประสานงาน

#### 4. ปัญหาและอุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร

สมพงษ์ เกษมนสิน (2523 : 261-262) ได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรค ของการติดต่อสื่อสาร ดังนี้

1. ภาษาและถ้อยคำที่ไม่ชัดเจน เช่น การนำเอาภาษาหรือถ้อยคำ บางคนที่มักใช้กันเป็นคำที่มีความหมายหรือความคุ้นเคยในการใช้ติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งอาจเป็น เหตุทำให้เข้าใจหรือแปลความหมายนั้นผิดไปจากเจตนาของผู้ใช้ และการติดต่อสื่อสารในเรื่องนั้นจะไร้ความหมาย

2. ความแตกต่างในค่านิยมหรือของความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ ติดต่อสื่อสาร พื้นฐานของการศึกษาหรือความแตกต่างในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี อาจทำให้ผู้รับในการติดต่อสื่อสารแปลเจตนาและตีความถึงคุณค่าของสิ่งคม แตกต่างกันได้ ซึ่งจะเป็นผลทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นขาดความถูกต้องในสาระสำคัญไป

3. ลักษณะและขนาดขององค์การ การจัดสายการบังคับบัญชาหรือ ขบวนการบังคับบัญชาซับซ้อนเกินไป อาจเป็นเหตุให้การเดินทางของข้อความ ขาดสาร ไม่สะดวก เกิดความล่าช้า หรือเสียรูปไปเลย

นอกจากนี้ เสริมศักดิ์ วิสาอาภรณ์ (2525 : 114-115) ก็ได้กล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคของการติดต่อสื่อสารที่สำคัญ คือ

1. ความแตกต่างระหว่างสถานะ ในสถานศึกษาจะมีความแตกต่างระหว่างตำแหน่งของบุคคลและความแตกต่างของผลที่เกิดจากตำแหน่ง เช่น โตะทำงาน ห้องทำงาน ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกห่างเหินกัน
2. ความซัดของทางเทคนิค เช่น ระยะห่างระหว่างผู้ส่งและผู้รับข่าวสาร เครื่องมือสื่อสาร
3. การแปลความหมายของข่าวสาร คำพูด ท่าทาง ภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละวัฒนธรรม ย่อมเข้าใจความหมายไม่เหมือนกัน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารหรือสื่อความหมาย
4. ค่านิยมของบุคคล ค่านิยมต่างกันย่อมตีความหมายของข่าวสารออกมาไม่เหมือนกัน
5. อุปสรรคด้านตัวบุคคล ความแตกต่างของบุคคลในด้านการรับรู้ความรู้สึก วัตถุประสงค์ บุคลิกภาพ การมีใจแคบ การเห็นตนเองสำคัญกว่าผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
6. การอุดตันของช่องทางทางการติดต่อสื่อสาร ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากผู้ส่งหรือผู้รับหรือผู้รับข่าวสารแต่เกิดจากช่องทางเดินของการสื่อสาร เช่น หนังสือจากหน่วยงานหนึ่งไปสู่อีกหน่วยงานหนึ่ง หรือการแจ้งรายงาน ใช้เวลาเดินทางมากทำให้บางครั้งผู้รับข่าวสารไม่ได้รับหรือได้รับช้าเกินการ

##### 5. ปัญหาและอุปสรรคของการใช้อิทธิพลหรือการจูงใจ

ชงชัย สันติวงษ์ (2523 : 246 - 247) กล่าวว่า เนื่องจากผู้บริหารมีสิทธิที่จะให้รางวัลหรือการลงโทษ จึงทำให้มีการยอมรับความมีอำนาจหน้าที่เกิดขึ้น ดังนั้นปัญหาของการมีอำนาจหน้าที่อยู่จริงเพียงใด มักจะเป็นเหตุผลโดยตรงกับวิธีการปฏิบัติทางการให้รางวัลและการลงโทษเสมอ แต่อาจใช้ไม่ได้ผล และอำนาจที่แท้จริงอาจน้อยลง ถ้าหากมีการปฏิบัติที่ไม่อยู่ในกรอบแห่งเหตุผล และหลักคุณธรรม นอกจากนี้ ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถส่วนตัวบุคคลและความเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อการยอมรับในอิทธิพลของผู้บังคับบัญชาด้วย

## 6. ปัญหาและอุปสรรคของการประสานงาน

สมพงษ์ เกษมนสิน (2523 : 202) กล่าวถึง ปัญหาการราชการ ประสานงานที่ดี ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก

1. ปัญหาของการขาดเอกภาพในการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องโครงสร้างอย่างเดียวกัน แต่มีผู้ทำหน้าที่หน่วยงานควบกัน
2. การขาดกลไกที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ประสานงาน เมื่องานเดียวกันมีหลายหน่วยงานทำ การประสานงานคงไม่เกิดผลแต่อาจมีการประสานงานกันเองโดยความสมัครใจ การประสานงานในลักษณะนี้เกิดจากการที่หน่วยงานต่างก็เห็นความจำเป็นและความสำคัญของการที่จะต้องประสานงานกัน จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะการประสานงานโดยสมัครใจนั้นไม่มีใครสามารถบังคับกันได้ เมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นชอบ ค่าฝ่ายต่างก็คงทำหน้าที่ตนเห็นชอบ ดังนั้นโอกาสของความซ้ำซ้อนก็คงยังมีอยู่

## 7. ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2524 : 404) ได้กล่าวถึงปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการประเมินผลงานคือ วิธีการประเมินผลงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลงานของบุคลากร มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลงานดังนี้

1. การขาดเครื่องมือ วิธีการประเมินที่ดีและเหมาะสมจำเป็นต่ออาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการวัดที่เหมาะสมควบคู่กันในการประเมินผลงานของบุคลากรทางการศึกษา ยิ่งขาดเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานและยอมรับของคนส่วนใหญ่
2. การวัดเฉพาะด้าน วิธีการวัดเท่าที่ทำกันอยู่เป็นการวัดเฉพาะด้านเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบที่จะนำมาประเมิน จึงทำให้ผลที่ได้ไม่ตรงต่อความเป็นจริงที่ควรจะเป็น เช่น ในบางแห่งวัดการเน้นในค่านผลการสอบไล่ของนักเรียนเพียงอย่างเดียว
3. การให้น้ำหนักในการวัด การให้ความสำคัญหรือน้ำหนักในด้านต่าง ๆ ที่ผู้บริหารต้องการวัดแตกต่างกัน เช่น บางคนให้ความสำคัญด้านการเรียนการสอนแก่บางคนให้ความสำคัญในค่านกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน

4. ระยะเวลาของการวัด ส่วนใหญ่การวัดจะทำเพียงปีละครั้งคือ ระยะเวลาในตอนที่พิจารณาความชอบประจำปี ทำให้วัดได้เพียงช่วงเวลาเดียว เกิด ความไม่ยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำมาในระยะเวลาอื่น

โดยสรุปแล้ว วิธีการประเมินผลงานนั้นยังมีปัญหาอยู่อีกหลายประการ แต่ที่ สำคัญคือการขาดแคลนเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและทุกคนยอมรับ จึงทำให้ผลการประเมินมักจะถูกแย้งจากผู้ถูกประเมินอยู่เสมอว่าไม่ยุติธรรม

### งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ (2518 : 153-156) ศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาบริหาร การของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหาร สดบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด พบว่า

#### 1. พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยโดยทั่วไปมีดังนี้

1.1 การแถลงนโยบายและการวางแผน ผู้บริหารส่วนใหญ่จะแถลง นโยบายให้ครูอาจารย์ทราบทั่วกัน และในการวางโครงการใหญ่ ๆ ของโรงเรียน คณะครูอาจารย์จะประชุมร่วมกันในการวางแผนและโครงการ ส่วนแผนการเรียน การสอนของแต่ละวิชา ส่วนใหญ่จะให้แต่ละแผนกวิชารับผิดชอบ และมีอิสระในการ วางแผนการสอนในวิชาของตน

1.2 การจัดระเบียบบริหารงาน ส่วนใหญ่จะมีการประชุมบอกให้ทราบ ถึงตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน บางแห่งจะมีทั้งแผนผังแสดงสายการบังคับบัญชา มีการ ประชุมและแจกแจงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

1.3 การบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ งานจากหลายอย่างที่สำคัญคือความริ่ทางานและสามารถปรับปรุงงานในหน้าที่ ความ สามารถและความมีน้ำใจในการปฏิบัติงาน ความรู้ และความประพฤติที่เหมาะสม รวมทั้ง ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาครูอาจารย์โดยวิธีส่งไป อบรมวิชาการ เป็นส่วนใหญ่

1.4 ในการวินิจฉัยสั่งการและการมอบหมายงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ นิยมใช้การประชุมและตั้งคณะกรรมการพิจารณา

1.5 การศึกษาคู่ประสานงาน ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของแผนกธุรการ นอกจากการประสานงานของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ จะเป็นที่แล้ว โรงเรียนยังมีความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นด้วยวิธีการต่าง ๆ อีกด้วย เช่น การเข้าร่วมสัมมนา หรือประชุมวิชาการ และยอมรับนักศึกษาจากสถาบันอื่นเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือทำงานเป็นครั้งคราว

1.6 การบันทึกรายงาน โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการวิเคราะห์วิจัยผลการเรียนของนักเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการสอนของครูอาจารย์ และครูอาจารย์ส่วนใหญ่มีโอกาสทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากการประชุมเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นประกาศและหนังสือเวียน

1.7 เกี่ยวกับงบประมาณการเงิน ผู้บริหารส่วนใหญ่เข้าใจในระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นอย่างดี และที่ไม่เข้าใจก็มีส่วนน้อย

คำวิ นิสสัยพันธ์ (2519 : 123 - 126) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถานการศึกษาระดับกรมตำรวจ พบว่า

1. การวางแผนนโยบายของโรงเรียนกำหนดและแถลงโดยผู้บริหารระดับเหนือว่าผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจนโยบายของโรงเรียน ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในโรงเรียนส่วนใหญ่จะร่วมกันพิจารณาวางแผนโครงการต่าง ๆ รวมทั้งวางแผนจัดครูอาจารย์สอนก่อนการปฏิบัติงาน

2. การจัดองค์การ ผู้บริหารในโรงเรียนตำรวจส่วนใหญ่เห็นว่าการแบ่งส่วนราชการเหมาะสมแล้ว แต่ในโรงเรียนซึ่งมิใช่โรงเรียนตำรวจ ผู้บริหารเห็นว่าหน่วยงานช่วยภายในโรงเรียนน้อยไป แคนหาที่ของหน่วยงานที่เป็นอยู่ไม่ชัดเจน และไม่มีการขัดแย้งกันในการทำงาน โรงเรียนตำรวจใช้วิธีการประชุมอธิบายเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจหน้าที่ในหน่วยงานของตนมากกว่าวิธีอื่น

3. การจูงใจตัวบุคคล การจัดครูอาจารย์สอนใช้ระบบคุณวุฒิเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีบางส่วนจัดโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์สอนดีขึ้น โดยส่งไปอบรมหรือสัมมนามากกว่าวิธีอื่น ส่วนวิธีหาหนังสือวิชาการหรือจัดห้องสมุดให้คนคว่ำ



กระห้าน้อย การเสนอขายบุคลากรส่วนใหญ่กระทำเมื่อผู้ยื่นประสงค์จะย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงานอาศัยหลักเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในหน้าที่มากกว่าหลักเกณฑ์อย่างอื่นเป็นส่วนใหญ่ แต่ส่วนน้อยยังถือว่าการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและไม่มีการโต้แย้งผู้บริหารเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญกว่า

4. การอำนวยความสะดวก ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้วิธีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาหรือประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารระดับอื่นก่อน จึงจะวินิจฉัยสั่งการหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ซึ่งเสนอ การวินิจฉัยสั่งการเรื่องสำคัญ ผู้บริหารจะสั่งการเอง โดยไม่มอบหมายให้ผู้อื่นกระทำแทน

5. การประสานงาน ไม่มีปัญหาในการประสานงานภายในโรงเรียนเพราะผู้บริหารทั้งหมดให้ครูอาจารย์ได้มีทั้งบัญชาเข้าพบได้ทุกโอกาส การประสานงานภายนอกหน่วยงานจะให้เจ้าของเรื่องไปติดต่อประสานงานกันเองบ้าง ทั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานบ้าง โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นโดยให้มีสมาคม วัสดุ อุปกรณ์ และมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น แข่งขันกีฬา และประชุมทางวิชาการ

6. การรายงาน ใช้วิธีเขียนหนังสือให้เข็นทราบและนัดประชุมเป็นประจำ บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่จะรายงานให้ผู้บริหารทราบทางวาจา ครูอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสทราบผลการสอนในวิชาที่ตนไม่ได้อสอน เช่น เกี่ยวกับที่ผู้ปกครองนักเรียนไม่ได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียนจากโรงเรียนโดยตรง

7. การจัดงบประมาณการเงิน ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้จัดหางบประมาณประจำปี

พรศรี ทองสมจิตร (2519 : 147 - 149) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางการบริหารของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. ครูใหญ่มีพฤติกรรมด้านการวางแผนในระดับน้อย ที่ปฏิบัติมากคือ การมีอิสระในการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการร่วมมือวางแผนโครงการในโรงเรียน

2. ครูใหญ่มีพฤติกรรมด้านการจัดองค์การในระดับปานกลาง ที่ปฏิบัติค่อนข้างสูงคือ การตกลงกับคณะครูก่อนการปฏิบัติงาน และการควบคุมการสอนของครู

3. ครูใหญ่มีพฤติกรรมด้านการบริหารงานบุคคลในระดับปานกลาง ที่ปฏิบัติ  
ค่อนข้างสูง คือการแต่งตั้งหัวหน้าหมวดวิชา การส่งเสริมให้ครูไปศึกษาคือ การไม่ย้ายครู
4. ครูใหญ่มีพฤติกรรมด้านการวินิจัยสั่งการในระดับค่อนข้างน้อย ส่วนมาก  
ปฏิบัติคือ การวินิจัยสั่งการตามที่ครูเสนอความเห็นมาและการประเมินผลงานของครู
5. ครูใหญ่มีพฤติกรรมด้านการประสานงานในระดับปานกลาง ที่มีค่อนข้างสูง  
คือครูในโรงเรียนให้ความร่วมมือ
6. ครูใหญ่มีพฤติกรรมด้านการเสนอรายงานในระดับสูง
7. ครูใหญ่มีพฤติกรรมด้านการงบประมาณในระดับน้อย ส่วนมากปฏิบัติคือ  
การไม่เก็บรักษาเงินของโรงเรียนไว้เอง และการให้มีเจ้าหน้าที่ทำบัญชีการเงิน

ยาใจ อุนจิตต์ (2520 : 124 - 128) ศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร  
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบว่า

1. การวางแผน นโยบาย ของวิทยาลัย กำหนดโดยผู้บริหารสูงสุด และ  
ผู้บริหารระดับรอง
2. การจัดองค์การ มีการแบ่งหน่วยงานตามแผนภูมิที่กรมกำหนดไว้ทุกประการ  
แต่ดำเนินงานไปตามสายงานที่เขียนไว้เพียงบางส่วน และใช้วิธีประชุมให้เข้าใจหน้าที่  
ของตน
3. การจิกวางตัวบุคคล จัดครูอาจารย์ให้สอนตามความถนัดและความ  
ต้องการผู้บริหารส่วนใหญ่รวมสอนเป็นบางวิชา ส่งเสริมให้ครูไปอบรมสัมมนา ค้นคว้า  
หาความรู้ในห้องสมุด เสนอย้ายให้ตามคำขอ ประเมินผลงานโดยอาศัยความรู้ความ  
สามารถเป็นเกณฑ์
4. การอ่านวยการบริหารสูงสุดเป็นผู้สั่งการโดยถือความเห็นของคณะ  
กรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นสำคัญ ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่  
ความเข้าใจดีและปฏิบัติได้ถูกต้อง มีการกำหนดวันรายงานผล
5. การประสานงาน อยู่ในเกณฑ์ดี เปิดโอกาสให้ครูเข้าพบได้
6. การรายงาน ผู้บริหารรายงานเรื่องต่าง ๆ ในทราบทั่วกัน มีหนังสือเวียน  
ติดประกาศ ประชุม เจ้าหน้าที่ประจำ

7. การจัดงบประมาณการเงิน ผู้บริหารหน่วยงานย่อยจัดทำแล้วเสนอขึ้นไป  
รวมกันการของงบประมาณขอตามโครงการที่วิทยาลัยตั้งไว้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ  
บัญชี เป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายเงินและการบัญชีของวิทยาลัย

สุภัทญา คิยะสุวรรณ (2522 : 118 - 121) ศึกษาต่อปริญญาโททางการ  
บริหารของบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า

1. การวางแผน ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับรอง มีการแถลง  
นโยบายและวางโครงการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า มีการประเมินผลเป็นระยะระหว่าง  
โครงการ

2. การจัดองค์การ ผู้บริหารทั้งสองระดับจัดประชุมเพื่ออธิบายถึงหน้าที่การ  
งาน ส่วนใหญ่เห็นว่ามีหน่วยงานย่อยมากเกินไป ควรปรับปรุงแก้ไข บางหน่วยงาน  
ซ้ำซ้อนและขัดแย้งกัน

3. การจิกวางตัวบุคคล ผู้บริหารทั้งสองระดับพิจารณาเพิ่มบุคลากรตาม  
การขยายตัวของหน่วยงาน การจัดอาจารย์เข้าสอนใช้ระบบकुวุฒิ และเสนอย้ายบุคลากร  
ตามคำขอ

4. การอำนวยความสะดวก ผู้บริหารใช้วิธีการเรียกประชุมและตั้งคณะกรรมการ  
ร่วมวินิจฉัยสั่งการเรื่องสำคัญ มีการวางแผนร่วมกับผู้ไ้บังคับบัญชา แล้วจึงมอบหมาย  
งานและติดตามผลคอย

5. การประสานงาน ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาเขต เป็นผู้ติดต่อประสานงาน  
ระหว่างหน่วยงาน มีการประชุมสัมมนากับสถาบันอื่น และเห็นว่าหน่วยงานไม่ค่อย  
ประสานกัน

6. การรายงาน มีการบันทึกเสนอตามลำดับชั้น และให้ทุกคนเข้าพบได้

7. การจัดงบประมาณการเงิน มีการหาค่าของงบประมาณตามโครงการ  
ที่ได้รับอนุมัติและปรึกษาผู้ไ้บังคับบัญชามากที่สุด ผู้บริหารเข้าใจระเบียบเกี่ยวกับการ  
เงินก็เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ

รังสฤษฏ์ ศรีวิชัย (2525 : 103 - 107) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11 ประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11 ทุกโรงเรียน พบว่า

1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ทำการตัดสินใจและสั่งการด้วยตัวเองโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา พฤติกรรมในลำดับรองลงไปคือ ผู้บริหารให้กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมพิจารณาและตัดสินใจร่วมกัน

2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีพฤติกรรมการตัดสินใจและสั่งการที่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจะอาศัยข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วทำการตัดสินใจด้วยตัวเอง ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จะตัดสินใจและสั่งการโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมพิจารณา รวบรวมความเห็นแล้วจึงตัดสินใจ

3. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ซึ่งมีช่วงเวลาดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจและสั่งการต่างกัน

4. ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการบวนการตัดสินใจและสั่งการในการบริหารการศึกษาคือ ผู้บริหาร รองลงไปคือผู้ช่วยผู้บริหารและหัวหน้าหมวดวิชา

5. ปัญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจและสั่งการในการบริหารการศึกษา ในระดับมากที่สุดคือ ระบบราชการที่ล่าช้าและซับซ้อน มีระเบียบกฎเกณฑ์มาก นิสัยบางประการของผู้ร่วมงาน ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ยืดยาวและซับซ้อนและขาดข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

พรทิมา เจริญโพธิ์ (2526 : 116 - 120) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนกลาง โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 341 คน ผลการวิจัยพบว่า

1. การตัดสินใจสั่งการ ปรากฏว่าทั้งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากในเรื่องตัดสินใจสั่งการโดยการปรึกษาหารือ

กับบุคลากรของโรงเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้เสนอความคิดเห็นเพื่อ  
ประกอบการตัดสินใจสั่งการ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจสั่งการ  
พิจารณาสร้างทางเลือกในการตัดสินใจสั่งการ และตัดสินใจสั่งการโดยเลือกทางเลือก  
ที่เหมาะสมที่สุด

ส่วนผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ เรื่องผู้บริหารตัดสินใจสั่ง  
การโดยใช้วิจารณญาณของตนเอง

มีข้อที่นำสังเกตคือ ในเรื่องผู้บริหารที่พิจารณาสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ  
สั่งการ ผู้บริหารมีความเห็นว่า ผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ผู้ช่วยผู้บริหารเห็น  
ว่าปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

2. การวางแผน ปรากฏว่า ทั้งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมีความคิดเห็น  
ว่า ผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมากในเรื่อง ส่งเสริมให้มีการวางแผนก่อนการปฏิบัติ  
งานกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้หน่วยงานในโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติ  
งานจัดให้มีการกำหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี จัดให้มีการวางแผนพัฒนาทาง  
ด้านวิชาการ จัดให้มีการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ และจัดให้มีการวางแผนพัฒนา  
อาคารสถานที่ และจัดให้มีการวางแผนกำลังคนของโรงเรียน

มีข้อสังเกตคือ ในเรื่องผู้บริหารจัดให้มีการกำหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปี ผู้บริหารมีความเห็นว่าปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ผู้ช่วยผู้บริหารมีความเห็น  
ว่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

3. การจัดองค์การ ปรากฏว่า ทั้งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร มีความคิดเห็น  
ว่าผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมากในเรื่อง จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานของ  
โรงเรียน กำหนดหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นในโรงเรียน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  
หน่วยงานภายในโรงเรียน จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนได้  
อย่างเพียงพอและมอบหมายและกระจายงานใหม่บุคลากรปฏิบัติอย่างเหมาะสม

4. การศึกษาค้นคว้า ปรากฏว่า ทั้งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร มีความคิดเห็น  
ว่าผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมากในเรื่อง กำหนดแผนปฏิบัติการในการศึกษาค้นคว้าภายใน  
โรงเรียนแจ้งข่าว ข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใหม่บุคลากรในโรงเรียนทราบ

มีการแจ้งคำสั่งหรือประกาศถึงบุคลากรในโรงเรียนทันตามกำหนด มีการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนโดยตรง ให้ความสนใจกับคำร้องหรือรายงานของบุคลากรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ส่วนที่ผู้บริหารได้ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ เรื่องผู้บริหารจัดกิจกรรมให้บุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

5. การใช้สิทธิพลหรือการจูงใจ ปรากฏว่า ทั้งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากในเรื่อง แดงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เสริมสร้างและบำรุงรักษาขวัญของบุคลากร และมีการประกาศเกียรติคุณของบุคลากรในโรงเรียน

ส่วนที่ผู้บริหารได้ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ เรื่องผู้บริหารให้ผู้อำนวยการบังคับบัญชาคนที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา

6. การประสานงาน ปรากฏว่าทั้งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากในเรื่อง ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน จัดทำเอกสารเพื่อให้บุคลากรทราบแนวทางที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในโรงเรียน จัดให้บุคลากรในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานโดยไม่ซ้ำซ้อนกัน จัดให้มีการประสานแผนของหน่วยงานในโรงเรียน จัดให้มีการประชุมทั่วแทนของฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน และจัดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมาย

7. การประเมินผลงาน ปรากฏว่าทั้งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากในเรื่อง จัดให้มีการประเมินผลงานของโรงเรียน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ใช้เครื่องมือหรือเกณฑ์ในการประเมินผลงานของโรงเรียน ใช้เครื่องมือหรือเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดให้มีการประเมินผลงานของโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการและจัดให้มีการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

ส่วนที่ผู้บริหารได้ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางคือ เรื่องผู้บริหารประเมินผลงานของโรงเรียนด้วยตนเอง

สุรัชย์ เทียนขาว (2526 : 108 - 109) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ  
ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  
มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ซึ่งก็กรรมสามัญศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยส่งแบบสอบถามไปยัง  
ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 880 คน ผลการวิจัยพบว่า

1. กระบวนการบริหารการศึกษาค้นการตัดสินใจสั่งการ ผู้บริหารได้  
ปฏิบัติงานในด้านการตัดสินใจสั่งการอยู่ในระดับมาก
2. ด้านการวางแผน ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานในด้านการวางแผนงานอยู่ในระดับ  
มากทุกเรื่องคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน ผู้บริหารได้กำหนด  
นโยบายในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจัดให้มีการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผู้  
บริหารจัดให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร พัฒนาค้นอาคารสถานที่และวางแผนกำลังคน  
ในโรงเรียน
3. ด้านการจัดองค์การ ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานด้านการจัดองค์การอยู่ใน  
ระดับมากทุกเรื่องคือ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ผู้บริหาร  
ได้กำหนดหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นในโรงเรียน ผู้บริหารกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  
หน่วยงานภายในโรงเรียน ผู้บริหารจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน  
อย่างเพียงพอและผู้บริหารมอบหมาย กระจายงานใหญ่บุคลากรปฏิบัติอย่างเหมาะสม
4. ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ใน  
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ปรากฏว่า ผู้บริหารปฏิบัติงานด้านการติดต่อสื่อสาร  
อยู่ในระดับปานกลางอยู่ 1 เรื่องคือ ผู้บริหารจัดกิจกรรมใหญ่บุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นกัน
5. ด้านใช้สิทธิลงใจ ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานในด้านการใช้สิทธิลงใจอยู่ใน  
ระดับมาก ยกเว้น 3 เรื่องที่ผู้บริหารปฏิบัติในระดับปานกลางคือ
  - ผู้บริหารใช้อ่านาจบังคับบัญชาตามที่ไ้รับมอบหมายจากอธิบดี  
กรมสามัญศึกษา
  - ผู้บริหารเสริมสร้างและบำรุงรักษาขวัญของบุคลากร
  - ผู้บริหารประกาศเกียรติคุณของบุคลากรในโรงเรียน

6. คำนการประสานงาน ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานในคำนการประสานงาน อยู่ในระดั้มาก ยกเว้น 2 เรื่องที่ผู้บริหารปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางคือ

- ผู้บริหารจัดให้บุคลากรในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานโดยไม่ซ้ำซ้อนกัน
- ผู้บริหารจัดให้มีการประสานแผนของหน่วยงานในโรงเรียน

7. คำนการประเมินผลงาน ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานคำนการประเมินผลงาน อยู่ในระดับปานกลางทุกเรื่อง คือ ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลงานของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน การประเมินโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

จากการวิจัยสรุปให้เห็นว่า กระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารการศึกษาอยู่ในระดั้มากในเรื่อง การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองค์การ การติดต่อสื่อสาร การใช้อิทธิพล และการประสานงาน ส่วนการประเมินผลนั้นอยู่ในระดับปานกลาง

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย